
รายงานการประชุม 
การตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการใน

พื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 13 และ 14 (นางดาเรศร์  กิตติโยภาส) 

วันพุธที ่ 11   มีนาคม  2563  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 

 
 ผู้เข้าประชุม 
1. นางดาเรศร์  กิตติโยภาส  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 13,14    ประธาน 
2. นายประเสริฐ  ป้ำกระโทก  ทีป่รึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสิ่งแวดล้อม 
3. นางอรพิณ  โกสุมภ์ศิริ   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสังคม 
4. นายโกศล  สมจินดา   ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ 
5. นายอาคม  หาญสงคราม  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ 
6. นายประดิษฐ์  ทองจุ่น   ทีป่รึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ 
7. นายพีรพนธ์  กิจโกศล   ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
8. นายจุล  สินชัยพาณิชย์   ผู้ตรวจราชการกรมประมง 
9. นายเอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์  แทนผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ 
10. นางพัชรา  วุ้นประเสริฐ  แทนผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมหม่อนไหม 
11. นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว  แทนผู้ช่วยตรวจราชการกรมชลประทาน 
12. นายวิรุธ  คงเมือง   แทนผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาที่ดิน 
13. นายแทนไทร์  พลหาญ  แทนผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
14. นางฉวีวรรณ  อินทรายศ  แทนผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการเกษตร 
15. นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย  เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
16. นายสมชาย  เจียรทิพย์วไิล  ประมงจังหวัดนครราชสีมา 
17. นายพศวีร ์ สมใจ   ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา 
18. นายดุสิต  ทองทา   สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
19. นายสมศักดิ์  แป้นถนอม   ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา 
20. นายมาโนช  ชะลอวงษ์  ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 
21. นายกิติกุล เสภาศิราภรณ์  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา 
22. นางสาวรัชดา  ปรชัเจรญิวนิชย์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา 
23. นางชุติกาญจน์  รัชตะปิติ  ผู้อำนวยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 
24. นางแสงอรุณ  เนื่องสิทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา 
25. นายสมพร  โชคเจริญ  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ 
26. นายชยุธพงศ์  อำรุงสุข  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 
27. นายศักดิ์ดา  อยู่เดช   ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน 

 28. นางสุนิสา  ไสยมานนท์  ผู้อำนวยการสำนักงานองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา 
29. นายไพโรจน์  ขำแจง   ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัด
     นครราชสีมา 
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30. นายวิระ  จิตรสุวรรณ  ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาค       
                                           ตะวันออกเฉียงเหนือ(นครราชสีมา) 
31. นางวิลาสินี  จันทรา   แทนผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา 
32. นางสุชญา  เพ็ชรผ่อง  แทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีและสหกรณ์นครราชสีมา 
33. นางเนตรนภา  หัตถ์ฐาปนวัฒน์       แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 
34. นางสาววัลลภา สุรโรจนป์ระจักษ์    แทนผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 3 
35. นายพิศิษฐศักดิ์  โชตะมังสะ  แทนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 
36. นายสาวขวัญจิตร  กะหมัง  แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 
37. นายศักดิ์สุดา  แสงแก้ว  แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 
38. นางอิศราภรณ์  ชัยกุณา  แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 
39. นายกังวาน  จึงธีรพานิช  แทนผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
40. นายศานิตย์  โรจนบวร  แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อน 
     และเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ 
41. นายพงศ์สรณ์  ขวัญกลาง  แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา 

 42. นายเมืองนนท์  เสาวคตภูมิ  แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม.  
43. นางสาวพีชณิตตา  ธารานุกูล  แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 
44. นายสุคนธ์ เต็มยศยิ่ง   แทนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 
45. นายวชิรพงษ์  เพ็งแก้ว  แทนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 
46. นางสาวนภสร  แก้ววิเศษ  แทนผู้อำนวยการวิจัยข้าวนครราชสีมา 
47. นายศักดิ์สุดา  แสงแก้ว  แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา 
48. นายภูดิท  ภัทรกุลเชฎฐ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา              ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการฯ  
      
 ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 
2. ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ 
3. ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง สชป.8 
4. หัวหน้าสถานีทดลองการใช้น้ำที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) 
5. ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพ่ือเกษตรกรรมที่ 17 
6. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร 
7. หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา 
8. ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา 
9. หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตร สาขา จ.นครราชสีมา 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายวรกร  เปรื่องค้า   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
     สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
2. นางสมพิศ  ทองดีนอก   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ/ผู้เข้าร่วม... 
     สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 

/3.นายธนาสาร...... 
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3. นายธนสาร  ประทุมวิง   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ 
     สำนักงานสหกรณ์จงัหวัดนครราชสีมา 
4. นายอธิวัฒน์  ธนวุฒิศิรวัชร์       นายช่างชลประทานอาวุโส 
     โครงการชลประทานนครราชสีมา 
5. นางสาวพิญญ์พัชร์ ตรีฉิมพลี  หัวหน้ากลุ่มบริการจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
     ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา 
6. นางมณทิรา  ไทรน้อย   เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ 
     สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 
7. นางผ่องศรี  สิงหมารศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
8. นายไพรัชต์  ฐาตุจิรางค์กุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา    
9. นายจารพัฒน์  ไตรพัฒนจันทร์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
     สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
9. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำพวง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
     สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  
10. นายณัฐเมศร์  ชัยศิระศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  
11. นายดนัย  ตรวจงูเหลือม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
     สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  
12. นางจุไรรัตน์  อุตสาหกุล  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  
13. นางสาวสุชาวดี  หาญฉิมพลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  
14. นางสาวรัตน์พิรณุ  การุณาวงษ์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
        สำนักตรวจราชการ สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
15. นางสาวนันทมาส  ทองปลี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ 
     สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
16. นางสาวกุลชญา  พัฒนกุลตระกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ 
     สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
18. นายจุติณัฎฐ์  อยู่หุ่น   เจ้าหน้าที่บริหาร 
     องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา 
19. นายประเสริฐ  พิมพ์เสน  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  
20. นายธนรัตน์  ศิริสวัสดิ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
 

/21.นางสมพิศ....... 
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21. นางสมพิศ  ถิ่นทองหลาง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
22. นางสาวนิภาพร รานไพรี   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 
     สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
23. นางสาวพรชนก  ปั่นฉิมพลี  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
24. นางสาวสุพิชชา  นาจพินจิ  เจ้าหน้าที่บริหารโครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน 
     สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
   
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
                           เมื่อที่ประชุมพร้อมนางดาเรศร์ กิตติโยภาส  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 
13, 14 ได้กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  ประธานแจ้งว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตุประสงค์ของ
การประชุม คือเป็นการประชุมเพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อน
แบบบูรณาการในพ้ืนที ่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบท่ี 1 

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องเพื่อทราบ 
   นายภูดิท  ภัทรกุลเชฎฐ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ 3  เรื่อง ดังนี้ 

 2.1 คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 2147/2562 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เรื่อง 
แผนการตรวจราชการและขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เป็นคำสั่งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปี 2563 โดยจะ
เป็นการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ จำนวน 13 โครงการ ตรวจราชการตามเหตุการณ์ 
ตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี การขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค 
และการตรวจราชการในส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบวาระ 2.1  

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 
   2.2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน พ.ศ.2562 
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562  
   หมวด 2 ได้กำหนดให้ในจังหวัดหนึ่งให้มีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน เรียกโดยย่อ
ว่า “ทปษ. ภาคประชาชน “ จำนวนสี่ด้าน ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการตรวจราชการ รายละเอียดตามเอกสารแนบวาระ 2.2  

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 
                2.3 คำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งท่ีปรึกษาผู้ตรวจราชการภาค
ประชาชน ชุดที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)  

/ตามคำสั่ง........ 
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    ตามคำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ที่ 131/2562 ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
ภาคประชาชน ของจังหวัดนครราชสีมา 4 ด้าน ดังนี้ 
   ด้านสังคม จำนวน 2 คน ได้แก่ นางอรพิณ  โกสุมศิริ นางเพ็ญศรี  จารุกำเนิดกนก  
   ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายโกศล  สมจินดา  นายชัชวาล  วงศ์จร 
   ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คน ได้แก่ นายประเสริฐ  ป้ำกระโทก 
   ด้านวิชาการ จำนวน 2 คน ได้แก่ นายอาคม  หาญสงคราม นายประดิษฐ์  ทองจุ่น 

 มติที่ประชุม     :       รบัทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
   นายภูดิท  ภัทรกุลเชฎฐ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า ก่อนรายงาน
ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื ่อนแบบบูรณาการในพื้นที ่ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ขอรายงานข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดและข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรของจังหวัด ดังนี้ 

   พื้นที่ทั้งหมด 12,808,728 ไร่ โดยมีพื้นที่การเกษตร 8,907,170 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 69.63 
ของพ้ืนที่จังหวัด  แบ่งการปกครองเป็น 32 อำเภอ 289 ตำบล 3,746 หมู่บ้าน ประชากร (ณ 31 ธันวาคม 2561) 2.64 
ล้านคน 964,320 ครัวเรือน เป็นครัวเรือนเกษตรกร 322,404 ครัวเรือน หรือร้อยละ 33.13 ของครัวเรือนทั้งหมด ขึ้น
ทะเบียนเกษตรกร 281,103 ครัวเรือน  

   ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมา (GPP)  ณ ราคาประจำปี 2560 มีมูลค่า 274,898 
ล้านบาท     (อันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน 110,301 บาท/ปี  (อันดับ 2 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองจากจังหวัดขอนแกน่ และอันดับที่ 34 ของประเทศ) ภาคเกษตรมีมูลค่า 37,961 ล้าน
บาท และภาคนอกเกษตรมีมูลค่า 236,938 ล้านบาท โดยมีสินค้าหลักในการ(ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ  มันสำปะหลัง
โรงงาน  
   การใช้ที่ดินของจังหวัด พื้นที่จังหวัดรวมทั้งสิ้น 12,808,728 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่เกษตร 
8,907,170 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 1,938,927 ไร่ พื้นที่อื่น ๆ 1,962,631 ไร่ โดยพื้นที่การเกษตร แยกเป็นพื้นที่นาข้าว 
4,044,133 ไร่ พืชไร่ 4,115,236 ไร่ พืชสวน 30,987 ไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล 567,186 ไร่ และพื้นที่การเกษตรอ่ืน 
149,628 ไร่  
   ข้อมูลพื้นที่ชลประทาน จำนวน 772,858 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.67 ของพื้นที่การเกษตร 
และร้อยละ 6 ของพ้ืนที่จังหวัด  
   ข้อมูลสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด 
   ด้านพืช  ข้าว พื้นที่ปลูก 3,564,757 ไร่ 245,224 ครัวเรือน มันสำปะหลัง พื้นที่ปลูก 
1,430,075 ไร่ 73,150 ครัวเรือน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ปลูก  718,094 33,316 ครัวเรือน อ้อยโรงงาน 
693,121 ไร่ 24,965 ครัวเรือน  
   ด้านปศุสัตว์  มีการเลี ้ยงไก่ 154,507  ราย 38,143,657 ตัว สุกร 7,039 ราย 
320,800 ตัว โคเนื้อ 40,209 ราย 347,943 ตัว และ กระบือ 8,326 ราย 55,634 ตัว  
   ด้านประมง มีการเลี้ยง ปลานิล  11,112 ราย พื้นที่ 14,588 ไร่ ปลาดุก 3,170 ราย 
พ้ืนที่ 3,528 ไร่ ปลาตะเพียน 1,209 ราย 1,302 ไร่  และปลาทับทิม 236 ราย 161 ไร่  

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

/3.1 ความก้าวหน้า.... 
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   3.1 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบ
บูรณาการในพื้นที่ ประจำปี 2563  
   (1) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ครอบคลุมงานสำคัญตามความ 
จำเป็น  
   นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย  เกษตรจังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า : ขอรายงานผลการดำเนินงาน
ในภาพรวม ดังนี้  
   จังหวัดนครราชสีมา มีจำนวนแปลงใหญ่ทัง้สิ้น 418 แปลง 20 ชนิดสินค้า  โดยแยกเป็นด้าน
พืช จำนวน 400 แปลง  สัตว์ 17 แปลง  ประมง 1 แปลง  การดำเนินตั้งแต่ ปี 2559- 2560 สามาถลดต้นทุนการ
ผลิตได้ 9.44 %  มูลค่า 221 ล้านบาท เพิ่มผลผลิตได้ 12.03 % มูลค่า 366 ล้านบาท มีการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานสินค้า GAP  ข้าว 1,045 ราย ปลานิล 49 ราย ผัก 29 ราย ไม้ผล 196 ราย  การบริหารจัดการแปล 
ประธานแปลงปี 59 , 60 ได้รับการอบรมเป็นผู้จัดการแปลง  การตลาดมีการทำ MOU มูลค่า 397 ล้านบาท  ปัญหา
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องภัยแล้ง โรคใบด่างมันสำปะหลัง ส่งผลให้ผลผลิตลดดลง รายได้ลดลง  ซึ่งโครงการนี้ มีกิจกรรมที่
ดำเนินการภายใต้โครงการ ดังนี้ 

- ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร มี ศพก.หลัก 32 ศูนย์ และศูนย์ 
เครือข่าย 426 ศูนย์ ครอบคลุมแปลงใหญ่ทั้งหมดของจังหวัดนครราชสีมา  

-Smart Farmer  สมาชิกแปลงใหญ่ข้าว 573 ราย ประมง 49 ราย พืชอ่ืน ๆ 167 ราย  
รวม 789 ราย  

-Zoning by Agri-Map พ้ืนที่ทั้งหมด 502,934.75 ไร่ อยู่ในพ้ืนที่ S1 S2 
-การยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สมาชิกแปลงใหญ่ได้รับมาตรฐาน  

GAP ข้าว 1,045 ราย พ้ืนที่ 14,091.25 ไร่ ปลานิล 49 ราย 139.5 ไร่ ผัก 29 ราย ขนุน 26 ราย กล้วยหอม 20 
ราย มะขามเทศ 94 ราย น้อยหน่า 56 ราย  

-การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  สมาชิกแปลงใหญ่ข้าว รอการรับรอง  215 ราย  
1,611.5 ไร่ ผัก รับรองแล้ว 32 ราย 52 ไร่  

-ตลาดเกษตรกร  สินค้าท่ีมีการทำ MOU  มีดังนี้ พืชผัก (แปลงใหญ่ผักปาก 
ช่อง) ข้าว 292 ราย 5,370 ไร่ แปลง GAP 157 ราย 4,885 ไร่ แปลงอินทรีย์ 140 ราย 1,311.5 ไร่ รวม 3,500 
ตัน มันสำปะหลัง 24 แปลง ผลผลิต 136,143 ตัน  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 4 แปลง ผลผลิต 7,019 ตัน   

-เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรกรที่ร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นสมาชิก 
แปลงใหญ่ จำนวน 416 ราย  

-แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร เชื่อมโยงตลาดนาแปลงใหญ่ จำนวน  
263 แปลง พ้ืนที่ 273,200 ไร่  

-การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ  คบ.นครราชสีมา พื้นที่ได้รับประโยชน์ 5,570 ไร่ คบ. ลำ 
พระเพลิง พื้นที่รับประโยชน์ 6,000 ไร่ คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ พื้นทีได้รับประโยชน์ 33,000 ไร่ พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์เป็น
พ้ืนที่รวมทั้งพ้ืนที่ที่อยู่นอกแปลงใหญ่ และในแปลงใหญ่ ในครั้งต่อไปทางโครงการชลประทานจะได้รายงานเฉพาะพ้ืนที่
แปลงใหญ่ที่ได้รับประโยชน์ 

-การส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร มีสหกรณ์ท่ีเป็นแปลงใหญ่ 4 แห่ง ที่ได้รับ 
การส่งเสริมการใช้เครืองจักรกลทางการเกษตร คือ สหกรณ์โคนมด่านขุนทด สหกรณ์โคนมพิมาย สหกรณ์โคนมสีคิ้ว 
และ สหกรณ์ลำพระเพลิง  

/ธนาคาร.... 
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-ธนาคารสินค้าเกษตร  สหกรณ์โคนมแปลงใหญ่ 2 แห่ง คือ สหกรณ์โคนมพิมาย สหกรณ์โค 
นมปากช่อง  และนาแปลงใหญ่ 4 แห่ง เข้าร่วมโครงการธนาคารโคนมทดแทนฝูง  และธนาคารข้าว สมาชิกส่วนหนึ่งก็
จะเป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่  

-การจัดการที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล พ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 2 แปลง คือ  
แปลงใหญ่ผักอินทรีย์ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง วังน้ำเขียว  และแปลงใหญ่ผักตำบลปากช่อง ได้ดำเนินการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานไปแล้ว  
                              นายดนัย  ตรวจงูเหลือม   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ   สำนักงานเกษตร
จังหวัด ชี้แจงว่า : ขอรายงานเพ่ิมเติม การจัดชั้นแปลงใหญ่ ปี 2559-2561  จำนวนแปลงทั้งหมด 252 แปลง แบ่งการจัดชั้น
เป็น A 24 แปลง  B  211  แปลง  C 17  แปลง   และจะจัดชันแปลงปี 60 - 62 ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 63 
            นายณัฐเมศร์  ชัยศิระศักดิ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์
จังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า : โครงการสินเชื่อเพ่ือการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีระยะเวลาขอรับสนับสนุนสินเชื่อตาม
โครงการจนถึงปี 2564  สำหรับกลุ่มแปลงใหญ่ที่อยู่ในรูปสหกรณ์  ยื่นขอสินเชื่อเพ่ือพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่
จำนวนทั้งสิ้น  3  แปลง  ได้แก่  สหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด  วงเงินขอสินเชื่อ  10 ล้านบาท  ธ.ก.ส.อนุมัติสินเชื่อแล้ว
ตามวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน  สหกรณ์การเกษตรเขาใหญ่  จำกัด  วงเงินขอสินเชื่ อ  10 ล้านบาท  ธ.ก.ส.อนุมัติ
สินเชื่อแล้วตามวงเงินที่ขอรับการสนับสนุน  สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด  วงเงินขอสินเชื่อ 10 ล้านบาท  ธ.ก.ส.
วิเคราะห์สินเชื่อแล้วแจ้งว่าไม่สามารถอนุมัติสินเชื่อได้  เนื่องจากกลุ่มได้รับอนุมัติสินเชื่อปกติจาก ธ.ก.ส.ไปก่อนหน้านี้
แล้ว ซ่ึงเห็นว่าเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มแล้ว 
   ประธาน แจ้งว่า : ได้แจ้งให้สหกรณ์จังหวัดติดตามสหกรณ์ที่เป็นแปลงใหญ่ที่ยื่นขอกู้เงิน
สินเชื่อเพ่ือการพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ล้านละ 100  ที่ยังไม่รับอนุมัต ิว่า ขณะนี้ การดำเนินการไปถึงข้ันตอน
ไหนแล้ว เพราะวา โครงการที่ภาครัฐบาลสนับสนุนเงินกู้จะสิ้นสุดในปี 2564  และจากข้อมูลแปลงใหญ่จังหวัด
นครราชสีมา พบว่า เป็นแปลงที่ไม่เข้มแข็ง  มีแปลงเกรด A ไม่ถึง 10 %  แปลงส่วนใหญ่จะอยู่ในเกรด B    จึงไม่มี
ความพร้อม ซึ่งส่งผลกระทบไปหมด  จึงจำเป็นต้องมีการแยกแปลงใหญ่ด้านพืช ด้านสัตว์ และด้านประมง ว่า ทั้ง 3 
ด้าน มีการแบ่งชั้นคุณภาพเป็นอย่างไร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนในแต่ละชั้นว่าจะต้องมีการขับเคลื่อนอย่างไร 
ไม่บังคับให้เขากู้ แต่ไปสร้างความพร้อมให้เขาดำเนินการได้โดยการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่   มอบหมายให้เกษตร
จังหวัดจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่  ตามแนวทางการจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ่ ซึ่งกำหนดให้จัดชั้นให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนกรกฎาคม 2563  และในเดือนกรกฎาคม จะมาตรวจติดตามรอบ 2 เรื่องของการจัดชั้นแปลงใหญ่ กับประเด็น
ของผลสัมฤทธิ์ ทั้ง 5 ข้อ คือ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้ า ด้านการบริหารจัดการ และ
เรื่องการตลาด ในเรื่องของการให้คะแนนการจัดชั้นจะแบ่งเป็น การรวมกลุ่ม 20 คะแนน การบริหารจัดการ 20 
คะแนน ผลการดำเนินงาน 40 คะแนน การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในแปลงใหญ่ 10 คะแนน ความยั่งยืนใน
การดำเนินงานแปลงใหญ่ 10 คะแนน ก็ให้เกษตรจังหวัดในฐานนะเจ้าภาพหลักของโครงการ กำกับในเรื่องนี้ และ
เร่งรัดในเรื่องที่ต้องเข้มงวด  และให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบตรงนั้นช่วยขับเคลื่อนด้วย  และฝากให้ที่ปรึกษาผู้ตรวจ
ราชการช่วยเหลือในด้านการตลาด แผนการผลิต คุณภาพสินค้าเกษตร 
   ประธาน  แจ้งว่า : ในพื้นที่แปลงใหญ่ทั้งหมด ต้องการให้มีการเชื่อมโยงการตลาดทั้งหมด              
ซึ่งเป็นเป้าหมายของโครงการ  ฝากเกษตรจังหวัดและเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประสานกับหอการเพื่อหาแนวทาง
ร่วมกัน  
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นายโกศล  สมจินดา  ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนด้านเศรษฐกิจ        
ชีแ้จงว่า : ในเรื่องของการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ข้าว มันสำปะหลัง และไก่ ทางท่ีปรึกษาจะได้ประสานหอการค้า 
และสภาอุตสาหกรรม ในเรื่องการตลาดผลผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือหาแนวทางในการดำเนินงานต่อไป  

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 
   (2) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษนัขบ้า  
        นายพศวีร์  สมใจ  ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา  ชี้แจงว่า : ขอรายงานดังนี้  
         กิจกรรมที่ดำเนินการ การขึ้นทะเบียนสำรวจสุนัข โดยท้องถิ่นจังหวัด โครงการฉีดวัต
ซีนโรคพิษสุนัขบ้า โครงการทำหมันสุนัข โครงการอบรมอาสาสมัคร การนำสุนัขเข้าศูนย์พักพิงนครชัยบุรินทร์ การขึ้น
ทะเบียนสุนัข ซึ่งท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ  จากข้อมูลที่ผ่านมา มีประชากรสุนัขและแมว 519,447 ตัว มีเจ้าของ 
499,388 ตัว ไม่มีเจ้าของ 44,679 ตัว การฉีดวัคซีนอยู่ระหว่างรองบประมาณ  การผ่าตัดทำหมัน เป้าหมาย 2,500 
ตัว ดำเนินการไปแล้ว 850  อบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 690 คน การนำสุนัขเข้าศูนย์พักพิง  
จำนวน 789 ตัว กิจกรรมเก็บหัวสุนัขส่งตรวจ ส่งไปแล้ว 34 หัว ไม่พบโรค เรามีนโยบายที่จะสร้างสถานการณ์ปลอด
โรค โดยจะเริ่มสร้างที่ท้องถิ่นก่อน  อำเภอปลอดโรค และจังหวัดปลอดโรค มีการออกเทศบัญ ญัติโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว 
176 แห่ง คิดเป็น 60 %  จะทำให้ครบ 100 % ในเดือนสิงหาคม 2563 ปัญหาอุปสรรค เป็นเรื่องขาดงบประมาณ  
ประชาชนส่วนนใหญ่รอการดำเนินการจากภาครัฐ การฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขที่ไม่มีเจ้าของ ขาดบุคลากรที่มีความชำนาญ 
ขาดสถานที่กักสุนัขชั่วคราว 
   นางอรพิน  โกสุมภ์ศิร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านสังคม ชี้แจงว่า : 
ปัจจัยและอุปสรรคที่สำคัญ คือ ส่วนราชการแต่ละหน่วยยังไม่มีการบูรณาการการทำงาน 100 % มีการประชาสัมพันธ์
น้อย สาธารณสุข ปศุสัตว์  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในเรื่องนี้น้อย  
   นายประดิษฐ์  ทองจุ่น ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ ชี้แจงว่า :  
ปัญหาที่น่าเป็นห่วงอีกเรื่อง คือ การจับสุนัขไม่มีเจ้าของ  จับยาก จะทำอย่างไรให้จับได้ครบ 100 %  
   ประธาน  แจ้งว่า : ขอฝากประเด็นที่ต้องไปดำเนินการ ดังนี้ 
   1. เรื่องฉีดวัคซีน ที่รองบประมาณ ถ้ามาช้า เกรงว่าจะไม่ทันการป้องกัน 
   2. เรื่องการควบคุมปริมาณสัตว์ (การทำหมัน)  การออกเทศบัญญัติการควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้า ที่ยังมไม่ข้ึนทะเบียนสัตว์ครบ 100 % 
                                3. ตัวเลขของสุนัข แมว ที่ไม่มีเจ้าของ ที่มีจำนวนน้อย 44,679 ตัว ให้ข้อสังเกตว่า น่าจะ 
มากกว่านี้ 

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

   (3) การบริหารจัดการสินค้าเกษตรโดยใช้หลักการตลาดนำการเกษตร  
        นายภูดิท  ภัทรกุลเชฎฐ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  ชี ้แจงว่า  :                       
ขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ 
        การบริหารจัดการสินค้าเกษตร โดยหลักตลาดนำการผลิต ซึ่งการใช้หลักตลาดนำการ
ผลิตของสินค้าของนครราชสีมา มีสินค้าอยู่ทั้งหมด 7 ชนิด ที่ดำเนินการลักษณะตลาดนำการผลิต (1) ข้าว ซึ่งจะมีการ
เชื่อมโยงเกษตรกรจากแปลงใหญ่ เป็นโครงการเชื่อมโยงข้าวอินทรีย์ ข้าว GAP แบบครบวงจร ซึ่งจะมีองค์กรที่ร่วมซื้อ
ตรงนี้ มอียู่  2 แห่ง  คือ สหกรณ์การเกษตรพิมาย และบริษัทในเครือเจียเม้ง ซึ่งทำ MOU ไป อันที่ 2 การส่งเสริม 
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การเกษตรแบบใช้การบริหารจัดการแบบการผลิตกลุ่ม จะมี 2 กลุ่ม มีกลุ่มแปลงใหญ่โนนกระสังข์ อำเภอพิมาย  และ
กลุ่มวิสาหกิจหอมมะลินครคง ซึ่งจะมีการผลิตเมล็ดพันธุ์และมีการแปรรูป เป็นข้าวสาร เป็นข้าวส่งออก และสินค้าตัวที่ 
(2) น้ำนมดิบ สำหรับน้ำนมดิบ ก็จะมีศูนย์รับน้ำนมดิบที่สหกรณ์โคนมปากช่อง ซึ่งจะเป็นการรับซื้อน้ำนมดิบจาก
สหกรณ์ มีบริษัทไมเนอร์จำกัด และ ซีพี เมจิ และโรงงานแปรรูปสหกรณ์โคนมปากช่อง (3) ประมง เป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เลี้ยงปลานิล บ้านวังม่วง ของกำนันทองอยู่ อ.โนนสูง ตลาดก็จะเป็นตลาดสด ตลาดชุมชน บริษัทซีพี มานิตย์
ฟาร์ม (4) แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ทั้งหมด 24 กลุ่ม ที่ทำ MOU กับผู้ประกอบการขาย โรงงานผู้ผลิต จะเป็นโรงแป้ง
ทั้งหมด 6 ราย (5) กล้วยหอม เป็นกล้วยหอมแปลงใหญ่สุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง ส่งไปที่ บริษัทคู่ค้า กับบริษัทคิงครูซ 
รับซื้อทั้งหมด (6) ผักอินทรีย์ ที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอวังน้ำเขียว คู่ค้าก็จะเป็นรังสิตฟาร์ม (7) ไหม เป็นไหม
แปลงใหญ่ สินค้าที่ขายออกไปก็จะเป็นใบหม่อน เป็นเส้นไหม แผ่นใยไหม ผ้ าไหม ซึ่งสำหรับเกษตรกร ผู้ประกอบการ
เชื่อมโยงกับห้างสรรพสินค้า Modern Trade โรงแรม คือ เซริน่า และคญาบาติก  การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มการผลิตผ้า
ไหมกับผู้ประกอบการค้าไหมและสิ่งทอทั้งในและนอกจังหวัด คือ กลุ่มผู้ผลิตเส้นไหมบ้านหนองซา อำเภอจักราช 
จำหน่ายเส้นไหมกับผู้ค้า 2 ราย คือ กับกลุ่มไหมทองสุรนารี แล้วก็ชินวัตรไหมไทย กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้าน
หนองปื้ด  มีคู่ค้าอยู่ 2 ราย คือ แต๋วไหมไทย อำเภอปักธงชัย และผู้ประกอบการผ้าไหมที่จังหวัดสุรินทร์ ส่วนกลุ่มของ
ไหมทองสุรนารี มีคู่ค้า ร้านตัดเสื้อ Passa ที่กทม. ร้านผ้าไหมที่ชลบุรี และร้านผ้าไหมที่จังหวัดอุบลราชธานี  ส่วนงานที่
อยู่ระหว่างดำเนินการ เรื่องของการจัดตั้งตลาดกลางสินค้า ได้มีการเจรจากันระหว่างสหกรณ์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด  
และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ไปคุยกับสหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด เพ่ือจัดทำตลาดกลางซื้อ
สินค้าด้านการเกษตร ซึ่งตอนนี้สหกรณ์ก็ได้รับทราบเรื่องของหลักเกณฑ์ ระเบียบ เกี่ยวกับการจัดตั้ง แล้วก็การจัดทำ 
MOU สำปะหลัง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมกับสมาคมผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดทำ 
MOU ซื้อขายผลผลิตมันสำปะหลังจากกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังในปี 2563 ส่วนสินค้าข้าว สำนักงานพาณิชย์
จังหวัดร่วมกับผู้ประกอบการข้าวจังหวัดนครราชสีมา จัดทำ MOU ซื้อขายจากเกษตรกรผู้ผลิตข้าว ซึ่งจะซื้อในเดือน
พฤษภาคม  2563  

  ประธาน แจ้งว่า : ในส่วนของมันสำปะหลัง จากข้อมูลเป็นแปลงใหญ่มันสำปะหลัง 24 กลุ่ม 
ปริมาณ ผลผลิต  136,143 ตัน มูลค่า 272,286,000 บาท เฉพาะแปลงใหญ่ หรือของทั้งจังหวัด  

นายภูดิท  ภัทรกุลเชฎฐ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า :                    
เป็นมันสำปะหลังเฉพาะแปลงใหญ่   

นายดนัย  ตรวจงูเหลือม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงาน 
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชีแ้จงว่า  :  เฉพาะแปลงใหญ่ ที่ทำ MOU  24 กลุ่ม  ถ้าท้ังจังหวัดจะมากกว่านี้ 

ประธาน แจ้งว่า  :  ถ้าเป็นของแปลงใหญ่ ควรจะไปอยู่ในกรอบผลงานของแปลงใหญ่ กล้วย
หอมก็เหมือนกัน ถ้าในนี้มันเป็นแปลงใหญ่ แสดงว่าผลงานมันจะเป็นของแปลงใหญ่หมดเลย  การนำเสนอในเรื่องนี้ให้
เป็นสินค้าในภาพรวมของจังหวัด แต่ก็ขอชื่นชมในเรื่องของข้อมูลตัวเลขของมูลค่าในแต่ละสินค้าท่ีปรากฏในนี้ 

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

   (4) การส่งเสริมงานด้านเกษตรอินทรีย์   
        นางสาวรัชดา  ปรัชเจริญวนิชย์  ผู ้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครราชสีมา ชีแ้จงว่า : ขอรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้  
        จังหวัดนครราชสีมาพยายามผลักดันให้เกษตรกรทำการผลิตทางการเกษตรแบบอินทรีย์ 
เพ่ือลดการใช้สารเคมี ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม โดยจังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่อินทรีย์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

/1) ด้านพืช..... 



-10- 

   1) ด้านพืช 
                           มีการออกใบรับรองการผลิตพืชอินทรีย์ตาม มกษ 9000 เล่ม 1 - 2552 จำนวน 185 
ใบ ให้กับเกษตรกร จำนวน 173 ราย รวมพ้ืนที่ 1,900.6 ไร่ แบ่งตามชนิดพืช ดังนี้ 
                 1.1 ข้าว      จำนวน   38 ราย พ้ืนที่     773     ไร่ 
                 1.2 หม่อน    จำนวน   14 ราย   พ้ืนที่      16      ไร ่
                 1.3 พืชผัก     จำนวน   25 ราย  พ้ืนที่    473.56  ไร่ 
                 1.4 พืชผสมผสาน  จำนวน 107 ราย   พ้ืนที่    625.23  ไร่ 
                 1.5 อ้อยโรงงาน จำนวน    1 ราย   พ้ืนที่      12.82  ไร่ 
                     2)   ด้านปศุสัตว์ 
                           มีการออกใบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ ตาม มกษ 9000 เล่ม 2 - 2554 ให้กับฟาร์มเลี้ยง
โคนม จำนวน 3 ฟาร์ม มีอัตราการผลิตน้ำนม จำนวน 491 ลิตรต่อวัน และสถานประกอบการ (ระบบการผลิต , 
ผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์) จำนวน 2 สถานประกอบการ โดยเริ่มดำเนินการผลิตแล้ว 1 สถานประกอบการ ใช้น้ำนม
จาก 3 ฟาร์ม ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ จังหวัดนครราชสีมา ส่วนอีก 1 สถานประกอบการ ใช้น้ำนม
จากฟาร์มที่ไดร้ับการรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ที่มีพ้ืนที่ฟาร์มอยู่ในจังหวัดสระบุรี แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการผลิต 
  ปัญหาและอุปสรรค 

1) ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สำหรับใช้ดำเนินการในระบบอินทรีย์หายาก และราคาแพง เช่น 
 ปุ๋ยอินทรีย์  อาหารสัตว์อินทรีย์ 

          2.ชีวภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ช่วยป้องกัน/ควบคุม แมลงและโรคหายาก และเกษตรกรไม่ผลิตใช้เอง (ในกรณีท่ี 
บางชนิดที่มีการส่งเสริมให้ผลิตใช้เองเพ่ือลดต้นทุน) 

          3.ตลาดรับซื้อผลผลิตอินทรีย์มีจำกัด ราคาไม่จูงใจ (ชดเชยผลผลิตที่ลดลงเมื่อเปลี่ยนมาทำระบบ 
อินทรีย์ไม่ได้ทั้งด้านพืช และด้านสัตว์) 

          4.งบประมาณในการตรวจรับรองแปลงอินทรีย์ โดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีหน้าที่โดยตรง           
ถูกตัดลดงบประมาณ 50% ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตรได้ให้ความสำคัญกับแปลงอินทรีย์ที่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองก่อน
เป็นอันดับแรก 

การตรวจรับรอง ค่าตรวจรับรองแปลงอินทรีย์ จำนวน 1,500 บาท/แปลง  ค่าตรวจ 
วิเคราะห์ตัวอย่าง ปัจจัยต้องสงสัย ตัวอย่างละ 10,500 บาท  สำหรับการตรวจรับรองโดยหน่วยราชการ เกษตรกรไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย  

ประธาน แจ้งว่า : จากได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด  ท่านได้มอบหมายให้เกษตรจังหวัด 
ไปประสานงานกับทางโมเดิร์นเทรดทั้งหลายในเรื่องของการทำการเกษตรอินทรีย์   เพราะฉะนั้นในเรื่องของการตรวจ
รับรอง  ถ้าเป็นโครงการร่วมกัน อาจจะของบประมาณจังหวัดมาดำเนินการได้ หรืออาจให้ผู้ประกอบการ เข้ามา
สนับสนุนในเรื่องการตรวรับรอง การดำเนินการจะเห็นผลมากยิ่งข้ึน  

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

   (5) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม  
     นายกิติคุณ  เสภาศีราภรณ์  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา ชี้แจงว่า : 

รายงานผลการดำเนินการดังนี้  
 

/สืบเนื่อง... 
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    สืบเนื่องจากปีทีผ่่านมา มีฝนตกในพ้ืนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ประมาณ 32 % แล้วปีก่อนหน้านี้ก็มี 
10 กว่าเปอร์เซ็นต์ ทำให้สถานการณ์น้ำในปัจจุบันของอ่างเก็บน้ำในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่ งมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 
แห่ง ได้แก่ ลำตะคอง ลำพระเพลิง มูลบน ลำแชะ และมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 23 แห่ง รวมทั้งสิ้น 27 แห่ง ก็มี
ปริมาณน้ำ ณ ปัจจุบัน 305 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 25 % และมีน้ำที่ต่ำกว่า 30 % อยู่ 22 แห่ง และ 0 % ปัจจุบัน
มีอยู่ 9 แห่ง ปริมาณน้ำเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ต่ำกว่าประมาณ 220 ล้าน ลบ.ม.  การประเมินสถานการณ์น้ำ เมื่อสิ้นฤดู
แล้งนี้ แต่ละอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ก็ยังมีเพียงพอ เช่น อ่างเก็บน้ำลำตะคอง ปัจจุบันมีอยู่ 118 ล้าน ลบ.ม. หรือ 38% 
เมื่อสิ้นฤดูแล้งก็คือวันที่ 1 พฤษภาคม จะเหลือน้ำอยู่ประมาณ 87 ล้าน ลบ.ม. หรือ 28% ส่วนมูลบนก็จะเหลือ 31 
ล้าน ลบ.ม. หรือ 22% ลำแชะก็จะเหลืออยู่ประมาณ 45 ล้าน ลบ.ม. หรือ 16% ลำพระเพลิงก็จะเหลืออยู่ 13 ล้าน 
ลบ.ม. หรือ 8%  การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง กรมชลประทานก็ได้มีการวาง
แผนการใช้น้ำต่าง ๆ ซึ่งแบ่งลำดับความสำคัญ ตามที่กรมกำหนด คือมีน้ำอุปโภคบริโภคเป็นลำดับ 1 น้ำเพื่อรักษา
ระบบนิเวศน์เป็นอันดับ 2 น้ำเพื่อภาคเกษตรเป็นอันดับ 3  ลำดับ 4 คืออุตสาหกรรม และลำดับ 5 คืออื่น ๆ การ
บริหารจัดการ กรมชลประทานได้พิจารณาแล้ว ก็คือให้มีการงดปลูกข้าวนาปรังทั้งหมดในพ้ืนที่ชลประทานทั้งหมด แล้ว
ก็มีการต้องการใช้น้ำ โดยการคำนวณ เมื่อสิ้นฤดูแล้ง ตลอดฤดูแล้งประมาณ 179 ล้าน ลบ.ม. การบริหารจัดการนำ้ที่
วางแผนไว้ก็คือ มีน้ำอุปโภคบริโภค คิดเป็น 35% รักษาระบบนิเวศน์ 51%  ภาคการเกษตร ซึ่งปลูกพืชด้วยน้ำน้อย 
เพียง 5% และอุตสาหกรรม 9% แต่ผลการดำเนินจนถึงปัจจุบัน แผนจัดสรรน้ำเราคิดไว้ 179 ล้าน ลบ.ม. แต่การ
จัดสรรน้ำนับถึงปัจจุบันคือ 207 ล้าน ลบ.ม. หรือมากกว่าแผน 16% ส่วนใหญก่็จะมีปัญหาที่การที่เราลำเลียงน้ำ เพ่ือ
เป็นการรักษาระบบนิเวศน์ และก็เพื่อการอุปโภคบริโภค แต่มีพื้นที่ชลประทานในระหว่างลำน้ำมีการปลูกพืชประมาณ 
25,000 ไร่ เป็นข้าว ก็ทำให้เกินจากแผนนี้ประมาณ 30 ล้าน ลบ.ม.  น้ำต้นทุนในจังหวัดนครราชสีมา ถ้ารวมทั้งหมด
ตอนนี้ก็มี 220 ล้าน ลบ.ม. เป็นนอกเขตชลประทานอยู่  10 ล้าน ลบ.ม. ตอนนี้ประกาศภัยแล้งฉุกเฉินของโคราช  
ประกาศไปแล้ว 8 อำเภอ ได้แก่ จักราช ปักธงชัย โนนสูง เทพารักษ์ โชคชัย แก้งสนามนาง โนนไทย และอำเภอเมือง
แนวทางในการดำเนินการส่วนใหญ่ ก็จะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหา เรื่องการขุดขยายสระ บ่อบาดาล การสูบน้ำ ผัน
น้ำเข้า แหล่งน้ำเดิม  

ช่วงระยะหลังๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของประเทศไทยค่อนข้างจะมาก แล้วก็ 
ปัญหาของ Climate Change จะมีผลกระทบบริเวณ 3 จังหวัด หรืออีสานตอนล่าง ค่อนข้างจะมาก เนื่องจากเป็น 
ลักษณะ เป็นพื้นที่ Rain Shadow หรือพ้ืนที่อับฝน เพราะว่าถ้าลมมรสุมมาก็จะติดเขา ลมพายุมาจากอีกฝั่งหนึ่งก็จะติด 
เทือกเขาใหญ่ แล้วก็แถวเวียดนามมาก่อน การบริหารจัดการ  จากการสังเกตจะพบเป็นประจำคือ เวลาฝนตก ก็จะตก
ผิดจากปกติ จากสถิติที่ผ่านมา ก็คือตกก็ตกมาก  ตกน้อยก็น้อยมาก  เพราะฉะนั้นก็จะมีการท่วมและแล้งเป็นประจำ 
การบริหารจัดการน้ำ และการสร้างเครื่องมือต่าง ๆ เราก็พิจารณาเป็นลักษณะเชิงระบบทั้งหมด ต่อไปนี้ต้องคิดกันใหม่
ให้เป็นเชิงระบบ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหา ทั้งท่วมและแล้ง ในลักษณะโครงสร้างเดียวกัน มีการดำเนินการในส่วน
ของลำเชิงไกรเป็นตัวอย่าง  ดำเนินการตอนล่าง และได้รับงบประมาณที่จะต้องเข้าแผนปฏิรูปประเทศไทย 20 ปี จาก
ตอนบน ก็คือทั้งลุ ่มน้ำ ทั้งระบบก็จะดำเนินการลักษณะเช่นนี้  ลำเชียงไกร ตอนล่าง ที่ได้รับงบประมาณจากท่าน
นายกรัฐมนตรี ในการมาตรวจราชการ ให้มาดำเนินการตอนล่าง คือช่วงอ่างลำเชียงไกรตอนล่าง ไปถึงมูล  ระยะทาง
ประมาณ 110 กิโลเมตร ก็ได้ดำเนินการ ได้รับงบประมาณแล้ว ประมาณ 90% ก็จะเหลืออีกเล็กน้อย ส่วนลำเชียงไกร 
ตอนบนที่มีลำสาขาเข้ามา 3 สาขา รวมทั้งลำเชียงไกรตอนบนที่อยู่กับด่านขุนทด ก็ได้เข้าแผนปฏิรูปประเทศไทย 20 ปี 
ก็ดำเนินการทั้งระบบ ส่วนลำน้ำอื่น ๆ ก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบเหมือนกัน คือวางแผนให้ทำอย่างนี้ทุกลำน้ำ 
แล้วก็ทำเกือบหมดแล้ว ลำน้ำย่อยในโคราชมีประมาณ 10 ลำน้ำ 
 

/ตอนบน..... 
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ประธาน ชี้แจงว่า : ฝากชลประทาน  คือลักษณะอย่างกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน  ท่านผู้ว่าราชการ 
จังหวัดดูอยู่แล้ว ว่าวันนี้มันต้องอยู่ได้ จัดการยังไง แต่การสูบน้ำจากที่ต่าง ๆ  มันไม่ควรเกิด มันเป็นเฉพาะเรื่อง
แก้ปัญหา มันไม่ควรจะเป็นงานประจำ เพราะฉะนั้นฝากท่านชลประทาน อีกประเด็นหนึ่ง พยายามทำให้สอดรับกับภาค
เกษตร แผนพื้นที่ปลูก ในการรองรับอย่างไร ได้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องการทำน้อยได้มาก อยากให้เน้นไปใน
เรื่องนั้น เพราะฉะนั้นโปรเจคหรือโมเดลอะไรที่พยายามทำเรื่องใหม่ๆ  ก็ขอให้ดูในเรื่องของการแจกจ่ายน้ำ ให้มันสอด
รับกัน จะได้ไม่ต้องแก้ปัญหาอย่างนี้บ่อย ๆ  

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

   นายวิรุธ  คงเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ชี้แจงว่า : รายงานผลการ
ดำเนินการดังนี้ 

กิจกรรมการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในส่วนของ 
ความรับผิดดชอบของสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา คือ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน ขนาด
บรรจุ 1,260 ลบ.ม. โครงการนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ คือเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 จนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งก็ได้ดำเนินการไปแล้ว 24,876 บ่อ โดยรายละ   
1 บ่อ มีแหล่งเก็บกักเพิ่ม 31 ล้าน ลบ.ม. ได้ประโยชน์จากน้ำนี้  ในการปลูกผัก ปลูกไม้ยืนต้น  74,628 ไร่ สำหรับ
แผนดำเนินการในปี 2563 มีแผนดำเนินการขุดสระน้ำ 2,010 บ่อ เกษตรกร 2,010 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 30 
อำเภอ ยกเว้นอำเภอเสิงสาง เพราะที่ส่วนใหญ่เป็นเอกสารสิทธิ์ และ ที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขต
ชลประทาน เงื ่อนไขก็คือเกษตรกรจะต้องสมทบเงิน 2,500 บาท ที่ใช้ในการดำเนินการขุดบ่อน้ำ 1 บ่อใช้พื้นที่
ประมาณไม่เกิน 3 งาน ไม่เกิน 1 ไร่ ทั้งขอบบ่อด้วย สนับสนุนพื้นที่ทำการเกษตรได้ประมาณ 3 ไร่ สำหรับผลสัมฤทธิ์ที่
คาดว่าจะเกิด จะได้ปริมาณน้ำที่เก็บกัก ประมาณ 2,532,600 ลบ.ม. พื้นที่ได้รับประโยชน์ในการปลูกผัก ปลูกไม้ยืน
ต้น หรือใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่  6,030 ไร่ ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิม  เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ก็จะ
ส่งรายละเอียด พร้อมชื่อที่อยู่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้กับ COO ต่อไป เพ่ือจะร่วมบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นประมง เกษตร เกษตรด้านพืช 

 ประธาน ชี้แจงว่า :  ฝากในประเด็นว่า ท่านขุดบ่อ หรือว่ามีพืช หรือว่ามีปลา ให้มีการ
ปรึกษาหารือ เรื่องแผนร่วมกันด้วย  เพราะมันจะได้ใช้ประโยชน์ สุดท้ายแล้ว รายงานของท่านจะไม่จบที่ว่าท่านขุดเสร็จ 
แตร่ายงานของท่านต้องจบว่า เมื่อขุดเสร็จแล้วได้น้ำเท่าไร น้ำนั้นเอาไปทำรายได้เท่าไร  

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

นายสมศักดิ์  แป้นถนอม  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า :  ขอรายงานผลการ
ดำเนินงานดังนี ้

เรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านภัยแล้ง ในส่วนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด 
ดำเนินการ จำนวน 1 แห่ง ในพ้ืนที่บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 5 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่ท่ีทาง สปก. ได้
ดำเนินการจัดที่ดินให้กับทางสหกรณ์ ต.จระเข้หิน ซึ่งเป็นที่ที่ทาง สปก.  ได้ยึดคืนมาจากผู้ถือครองที่ดินในเขต สปก. 
โดยมิชอบ ซึ่งเนื้อที่ที ่ทางสปก. จัดให้ทางเกษตรกรจำนวน 537 ไร่ เพื่อให้ทางเกษตรกรได้เข้าอยู่อาศัย และทำ
การเกษตร ในพ้ืนที่ดังกล่าว จำนวน 60 ครัวเรือน ซึ่งได้มีการพัฒนาโครงสร้างข้ันพื้นฐานไปแล้ว แต่ปัจจุบันยังขาดเรื่อง
แหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค  ในปี.ศ.2563 นี้ ทางปก.ได้รับงบประมาณมาจำนวน 1,997,000 บาท เพ่ือมาขุดบ่อ
บาดาล และสร้างหอถังสูง พร้อมจัดทำระบบส่งน้ำให้กับเกษตรกรที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าวนี้ จำนวน 60 ราย 
 

/ซึ่งตอนนี้...... 
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 ซึ่งตอนนี้งบประมาณโอนมาท่ี สปก.จังหวัดแล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้ระยะเวลา 4 เดือน  ผู้ที่ได้รับ
ผลประโยชน์ คือเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล ในจำนวน 60 ราย 
60 หลังคาเรือน  

 ประธาน ชี้แจงว่า : อีก 4 เดือนข้างหน้า พื้นที่เกษตรกรรมรายละ 5 ไร่ เกษตรกรคูณ 60 
ราย ตรงนี้ 

จะต้องมีแผน ใครจะรับไปก็แล้วแต่ แต่ผลลัพธ์ที่พูดถึง หมายความว่า ไม่ใช่ท่านทำบ่อน้ำ สูบน้ำให้ เสร็จแล้วก็จบ ไม่จบ 
ขอทราบว่ามันไปช่วยอย่างไร เกษตรกรไปสร้างรายได้ได้อย่างไร  

นายสมศักดิ์  แป้นถนอม  ปฏิรูปท่ีดินจังหวัดนครราชสีมา  ชี้แจงว่า : สปก.จัดทำให้เป็น 
ระบบน้ำบาดาล เพ่ือจัดให้กับท่ีอยู่อาศัย ในเรื่องของเกษตรกรรม ยังไม่ได้ดำเนินการ  ซึ่งได้ประสานกับทางชลประทาน
ให้ขุดสระเก็บน้ำขนาดใหญ่ไว้ให้ 

นายกิติคุณ  เสภาศีราภรณ์  ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา ชี้แจงว่า : 
การก่อสร้างมีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ คือ พื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นท่ี สปก  ส่วนพื้นที่ท่ีจะชัก 

น้ำเข้ามาเป็นพื้นที่อุทยาน  ขณะนี้ กำลังแก้ปัญหาร่วมกับ สปก. 
ประธาน ชี้แจงว่า :  ทางชลประทานคิดว่าจะแก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร  หากไม่สามารถ

แก้ปัญหาไดใ้ห้นำปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัด  
นายเกียรติศักดิ์  หนูแก้ว ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 8  ชี้แจงว่า : เรื่องนี้ได้ปรกึษา 

กับท่านสปก. แล้วว่า จะของบประมาณรายจ่าย 63 ล้านบาท ในการดำเนินการจุดนี้ เพราะจาการที่เห็นลักษณะปัญหา
แบบนี้มาหลายแห่ง  ที่จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี หรือสระบุรี  คืองบประมาณในการดำเนินการของแต่ละหน่วยงาน
มาไม่พร้อมกัน  น่าจะมีการตั้งงบประมาณของกระทรวงโดยเฉพาะ ให้มันมาพร้อมกัน 

ประธาน ชี้แจงว่า :  เข้าใจระบบงบประมาณด้วย แล้วเข้าใจ คทช. ด้วยเพราะเคยดูแลเรื่องนี้ 
มาก่อน  เนื่องจาก คทช. เป็นเรื่องใหม่ แล้วระบบงบประมาณ ก็เป็นระบบเก่า เรื่องของการบูรณาการในการเริ่มต้น    
ไม่มีโอกาสที่ทุกคนจะมานั่งประชุมด้วยกันได้ แล้วแต่ละจังหวัดปัญหาคนละแบบ  เพราะฉะนั้น  เรื่องนี้ถือว่าปัญหา           
ไม่มาก สามารดำเนินการได้ เพราะ สปก.ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง แต่ให้ท่านสหกรณ์จังหวัด และเกษตรจังหวัด 
เตรียมพร้อมรับมือ เมื่อมีการก่อสร้างระบบน้ำของกรมชลประทานเรียบร้อยแล้ว  

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

   (6) การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรเชิงรุก 
        นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย  เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า : ขอรายงานผลการ
ดำเนินงานดังนี้ 

       การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา  มีอยู่ 2 ส่วน คือส่วน 
ภาวะภัยแล้งที่ผ่านมา  อันนี้จังหวัดนครราชสีมาเราประสบภัยแล้งอยู่ทั ้งหมด 29 อำเภอ 262 ตำบล รวมพื้นที่ 
1,770,016.75 ไร่ ซึ่งมีพืชอยู่ทั้งหมด 5 ตัวด้วยกันมีข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน และก็พืชอื่น ๆ ไม้ผล 
ในส่วนการดำเนินการนั้นได้ผ่านกระบวนการทั้งหมด ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจ่ายเงินเกษตรกร จะจ่ายทั้งหมด 3 ครั้ง 
ครั้งแรก 16 อำเภอ 1200 ล้าน จ่ายเรียบร้อยแล้ว ครั้งที่ 2  13 อำเภอ 474 ล้าน จ่ายเรียบร้อย ยังเหลือครั้งที่ 3 
อีก 5 อำเภอ เป็นวงเงิน 222 ล้าน ใคร่ขอความกรุณาท่านผู้ตรวจได้ช่วยติดตามให้ด้วย เงินส่วนที่ยังไม่ได้รับ 

  ประธาน ชี้แจงว่า : ขอหนังสือนำส่งเรื่องนี้ จะใช้เป็นเอกสารในการติดตาม 

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 
           /(7) การส่งเสริม.... 



-14- 
 

   (7) การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา  

        นายภูดิท  ภัทรกุลเชฎฐ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ชี ้แจงว่า :                         
ขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้  

     เกษตรพันธสัญญา คือหลักการก็คือว่า เป็นระบบการผลิต การบริหารจัดการเกษตร                
ที่เกิดขึ้นจากสัญญาการผลิต ด้านการเกษตร ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้ผลิต ซึ่งระบบเกษตรพันธสัญญาเกี่ยวข้องอยู่
กับ 3 ส่วน ส่วนของผู้ประกอบธุรกิจการเกษตร และก็เกษตรกร ซึ่งเกษตรกรก็จะเป็นบุคคลธรรมดาได้ แล้วก็กลุ่ม
เกษตรกรหรือสหกรณ์ แล้วก็มาเป็นภาครัฐ ก็คือเข้าทำการส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา ซึ่งบทบาทของหน่วยงานภาครัฐ 
ก็จะเป็นการจดแจ้ง ประกอบธุรกิจทางการเกษตร อันนี้ก็จะจดแจ้งท่ี สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด การจัดทำเอกสาร 
การชี้ชวน การไกล่เกลี่ยกับผู้พิพาท และการเปรียบเทียบปรับ ซึ่งในตอนขั้นนี้ สิ่งหนึ่งที่จังหวัดดำเนินการไปแล้วคือ 
แต่งตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำจังหวัด ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 
3 คน มีผู ้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารธุรกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรและการ
บริหารธุรกิจ ตรงนี้แต่งตั้งโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้แต่งตั้งไปแล้ว สำหรับเรื่องการดำเนินการการจดแจ้ง
เกี่ยวกับเกษตรพันธสัญญา ส่วนใหญ่ ทั้งหมดมีการจดแจ้งอยู่ที่ส่วนกลาง ไม่มีมาจดแจ้งที่จังหวัดจังหวัดก็ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ ทำเป็น Infographic ลงไปในกลุ่มของราชการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น COO หรือหัวหน้าส่วน 
ผลการดำเนินการไม่มีบริษัทมาจดแจ้งประกอบธุรกิจ เนื่องจากบริษัทไปจดแจ้งที่กระทรวง  ไม่ว่าจะเป็นบริษัท CPF  
เบทราโกร ส่วนการประชาสัมพันธ์  จะแจ้งเกษตรจังหวัด แจ้งเกษตรอำเภอ ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้ 
ปัญหาอุปสรรค  เกษตรกรยังขาดความเข้าใจในเรื่องเกษตรพันธสัญญา  ถึงแม้ว่าจะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
แต่ก็ยังไมม่ีมาจดแจ้งในเรื่องนี้ สำหรับปัญหาพวกการเอาเปรียบ หลอกลวงร้องเรียนอะไรต่าง ๆ   ตอนนี้ยังไม่มี  

ประธาน แจ้งว่า :   เร ื ่องเกษตรพันธสัญญาหรือ  Contract Farming การทำ MOU                 
การรายงานผลการดำเนินงานในเรื่องนี้ ไม่ได้หมายถึงเอาจำนวนที่มาจดแจ้งเกษตรพันธสัญญาเป็นผลการดำเนินงาน 
คือให้รายงานในเรื่องของการส่งเสริมให้มีเครือข่ายความร่วมมือของเกษตรกรและองค์กรทางการเกษตรในระบบเกษตร
พันธสัญญา เช่น ส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเข้าทำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาเพ่ิมมากขึ้น 
เบื้องต้นก็เชิญชวนมาทำ MOU กับเกษตรกร และส่งเสริมให้มาจดแจ้งเข้าทำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา 

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

   (8) การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน 
        นายสมศักดิ์  แป้นถนอม  ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า : ขอรายงานผล
การดำเนินงานดังนี้  

ในเรื่องของการจัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมาจะมีพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน 
อยู่พื้นที่ทั้งหมด 4 ล้านไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 25 อำเภอ สปก.ได้มีการจัดที่ดินทำกิน ให้เกษตรกรในประเภท
แปลงเกษตรกรรม ไปแล้ว 140,000 กว่าราย เนื้อที่ประมาณ 2,100,000 กว่าไร่ ซึ่งในการดำเนินการจัดที่ดิน ทาง
สปก. ได้มีการจัดที่ดิน ที่อยู่อาศัยให้ทางเกษตรกร ในเนื้อท่ีประมาณ 20,000 กว่าไร่ เกษตรกรจำนวน 38,000 ราย 
ในการจัดที่ดินของจังหวัดนครราชสีมา ทาง สปก. ได้มีการจัดที่ดิน ซึ่งทางสปก.ได้ใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ไปซื้อมา ในเนื้อท่ี 1,913 ไร่ ซึ่งได้มีการจัดให้เกษตรกรเช่าทำกิน ในจำนวน 143 ราย 294 แปลง ซึ่งใน
ปัจจุบันในพื้นที่คงค้างการจัดที่ดิน ในปี พ.ศ.2563 นี้ สปก. มีแผนในการจัดที่ดินทำกินให้เกษตรกร ที่ถือครองทำ 
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวนที่ต้องดำเนินการ เนื้อท่ีประมาณ 35,000 ไร่ เกษตรกรจำนวน 
 

/5,125 ราย..... 
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5,125 ราย และมีการจัดที่ดินที่อยู่อาศัยเกษตรกร อีกประมาณ 6,000 ราย ซึ่งสิ่งที่จะเกิดขึ้น ก็เพ่ือให้ทางเกษตรกร
ได้มีหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินตามกฎหมาย  สำหรับผลในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณนี้ 
ในเรื ่องการจัดที ่ดิน ยังไม่ผ่านการประชุมของคณะกรรมการปฏิรูปที ่ดินจังหวัด จึงยังไม่ปรากฏผลออกมา  เพ่ิง
กำหนดการประชุมปลายเดือนนี้ ซึ่งปีหนึ่งๆ ทางสปก. กำหนดการประชุมไว้ 3 ครั้ง  ครั้งแรกมีการประชุมไปแล้ว แต่ยัง
ไม่มีมติ จะมีการประชุมครั้งที่ 2  ในวันที่  31 มีนาคม 2563 ในแผนการจัดที่ดิน จำนวน 5,125 ราย และที่ดินอยู่
อาศัย 6,000 ราย ในครั้งหน้าไม่หมด ในปีหนึ่งๆ สปก.จัดประชุมอยู่ 3 ครั้ง มี 31 มีนาคม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 เดือน
มิถุนายน และเดือนสิงหาคม อีกรอบหนึ่ง   จะครบทั้ง 35,000 ไร่  6,000 ราย  

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

   (9) การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร 

        นายภูดิท  ภัทรกุลเชฎฐ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า :  รายงาน
ผลการดำเนินงานดังนี้  
        สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร  มีหน่วยรับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่ 3 หน่วย 
คือ กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมเกษตรกร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรับผิดชอบ และเป็นเรื่องของกองทุน
ฟ้ืนฟฟ้ืูนฟูและพัฒนาเกษตรกร และ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  ในส่วนของกองทุนหมุนเวียนฯ เริ่มมาตั้งแต่ 1 มกราคม 
2534 ถึง 31 มกราคม 2563 ดำเนินการช่วยเหลือไปแล้ว 3,684 ราย ในเนื้อท่ี 37,919 ไร่ 2 งาน 8.2 ตารางวา 
เป็นเงินทั้งหมด 742,958,329.80 บาท ในปี 2562 ที่ผ่านมา ช่วยเหลือเกษตรกรได้ทั้งหมด  887 ราย เป็นเงิน
ทั้งหมด 317,024,035 บาท กองทุนหมุนเวียนมีลูกหนี้คงเหลือ ณ 31 มกราคม 2563 จำนวน 1,204 ราย นั่นคือ
จาก 3,684 ราย ก็ใช้หนี้ไปบ้าง เหลือที่เป็นหนี้อยู่ตอนนี้ 1,204 ราย ที่ต้อติดตาม สำหรับผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
จากการที่ลงไปประเมิน ไปติดตาม ก็สอบถามเกษตรกร เกษตรกรมีความพึงพอใจ ที่รัฐได้ช่วยทำให้เขามีที่ดินทำกิน 
และยังได้รับที่ดินคืนจากนายทุน และดอกเบี้ยต่ำ คือดอกเบี้ยจากร้อยละ 5 แล้วลดลงมา 5 4 3 2 ส่วนของกองทุน
ฟ้ืนฟู จะมีองค์กรทั้งหมด 1,729 องค์กร โดยเกษตรกร 254,812 ราย ผลการอนุมัติไปแล้ว 32  องค์กร สมาชิกเข้า
ร่วม 1,133 ราย จำนวนเงิน 11 ,052,500 บาท เป็นเงินอุดหนุน 55 องค์กร สมาชิกเข้าร่วม 1 ,185 ราย                
จำนวนเงิน  1,420,733.50 บาท ผลการทำงาน ในการจัดการหนี้ จัดการหนี้ให้สมาชิกบุคคล 556 ราย ส่วนสมาชิกมี 
หลักทรัพย์ค้ำประกัน 563 ราย เป็นเงินทั้งหมด 88,793,516.62 บาท เป็นการรักษาที่ดินให้กับเกษตรกร ทั้งหมด 121  
แปลง เนื้อที่รวม  1,057  ไร่  1 งาน  85 ตารางวา สำหรับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสำนักงานสหกรณ์มีการพักหนี้ 
เงินต้น ดอกเบี้ย งดดอกเบี้ยเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังปีผลิต 60/61 คือประมาณปีงบประมาณ 2562 โดยการ
ช่วยเหลือหนี้สิน พักหนี้เงินต้น และลดดอกเบี้ยให้ทั้งหมด 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรจักราช สหกรณ์
การเกษตรปากช่อง สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย เป็นเงินทั้งหมด 6 ,072,584.22 บาท ตอนนี้
เบิกจ่ายไปแล้ว 227,940.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.75 

นายดุสิต  ทองทา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  ชี้แจงว่า : ด้วยโครงการนี้ ขอบเขตของ 
มันก็คือ 1.ต้องมีหนี้คงเหลือ ปี 59 ไม่เกิน 500,000 บาท และสมาชิกหรือคู่สมรสของสหกรณ์ท้ัง 4 แห่ง ต้องไม่ได้
รับการช่วยเหลือทับซ้อนกับโครงการพักชำระหนี้ของ ธกส. หรือมาตรการลดดอกเบี้ยต่าง ๆ เมื่อคัดกรองแล้ว จาก  
1,206 ราย 6,072,584.22 บาท ปรากฏว่าไม่ทับซ้อนและสามารถช่วยเหลือได้ 172 ราย เป็นเงิน 227,940.86 
บาท 
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ประธาน  แสดงว่าที่เหลือคือผิดเงื่อนไขใช่ไหม 
นายดุสิต  ทองทา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  ชี้แจงว่า : ตรวจสอบแล้ว ไม่เข้าเงื่อนไข 

ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เมื่อคัดกรองแล้วผ่านการตรวจสอบค่อนข้างน้อย 
ประธาน  แจ้งว่า :  เมื่อคัดกรองแล้ว และจ่ายเงินกู้ให้แล้ว คือ เสร็จสิ้นแล้ว เงินที่เหลือไม่

สามารถนำมาจ่ายได้ 
นายดุสิต  ทองทา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  ชี้แจงว่า : ไม่สามารถจ่ายได้ ได้คืนกรม 

ไปแล้ว 
ประธาน  แจ้งว่า : เพราะฉะนั้นตอนนี้ พอเราบอกว่าผลการเบิกจ่ายคิดได้ร้อยละ 3 มันจะ

กลายเป็นว่าเราทำงานได้น้อย ต้องชี้แจงว่า  ไดค้ัดกรองแล้วที่มีคุณสมบัติได้เท่านี้ แล้วก็ทำเรียบร้อยแล้ว  แล้วเรื่อง
หนี้สิน จะมีม็อบอยู่หน้ากระทรวงทุกวัน ถึงแม้ว่าจะมีการพยายามที่จะช่วยเหลือ ฝากพวกท่าน เมื่อช่วยเหลือแล้ว ได้
ทีดิ่นกลับมาแล้วเขาได้ทำกินในที่นั้นอย่างเรียบร้อย เหมาะสม หรือครบถ้วนสมบูรณ์ไหม ถ้าไม่อย่างนั้นมันก็กลับมาวน
เป็นหนี้อย่างเดิมอีก การแก้ไขปัญอย่างยั่งยืนต้องทำให้เกษตรกรเกิดรายได้ที่มั่นคง โดยสนับสนุนให้เกษตรกรที่ได้รับ
การลดหนี้ หรือได้รับที่ดินกลังคืนมา สามารถพัฒนาศักยภาพและฟ้ืนฟูอาชีพเดิม ประกอบอาชีพเสริม  หรือเปลี่ยน
อาชีพใหม่ ฝากทุกส่วนราชการด้วย 

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

   (10) การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมี  
          นางสาวรัชดา   ปรัชเจริญวนิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร
นครราชสีมา ชี้แจงว่า : ขอรายงานดังนี้  
          การแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตร สืบเนื่องมาจาก 3 สารที่เป็นกรณีอยู่ 
เนื่องจากกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ดูแลเรื่องพรบ.ของวัตถุอันตราย  ในส่วนของกรมวิชาการเกษตร จะไปอบรมกับ
ส่วนกลาง จะมาเป็นครู ก. แล้วครู ก. จะไปอบรมให้ครู ข. ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร การยางแห่ง
ประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย  ครู ข. ทั้งหมดก็จะมีหน้าที่ไปอบรมให้เกษตรกรที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับการใช้สาร และอีกส่วนหนึ่งก็คือผู้รับจ้างพ่น ผู้รับจ้างพ่นจะต้องมาอบรมกับเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการ 
เกษตร ทั้งหมดนี้ตอนนี้าดำเนินการไปแล้ว เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนพืชที่ต้องเกี่ยวข้องกับ 3 สารนี้ ประมาณ 100,402 
ครัวเรือน พื้นที่ 2,210,837 ไร่ การควบคุมกับดูแล โดยการพยายามประชาสัมพันธ์ ทุกครั้งเมื่อมีการ เชิญไป ให้
คำแนะนำ เรื่องของการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง ทางการเกษตร มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ แล้วก็รวมถึงการ
ควบคุมกำกับกับดูแล จนกระทั่งถึงการใช้กฎหมาย ตอนนี้เจ้าหน้าที่ครู ก. ที่จะช่วยงาน 2 หน่วยงาน กรมวิชาการ
เกษตรที่เป็นเจ้าหน้าที่โดยตรง มีอยู่ 6 ท่าน และนอกนี้จะมีนักวิชาการเกษตรอีกท่ีละประมาณ 2-3 คน ที่สามารถเป็น
สารวัตรเกษตรโดยตำแหน่ง ครู ข. ที่ผ่านการอบรมจากกรมวิชาการเกษตรไปแล้วมี 165 คน แล้วก็เกษตรกรที่ผ่านการ
อบรมจากครู ข. ไปแล้ว มีอยู่ 27,015 คน ผู้รับจ้าง เนื่องจากผู้ที่จะไปรับจ้างพ่น เขาจะต้องมีใบอนุญาต ซึ่งใบอนุญาต
เนี่ย 500 บาท แต่ว่าเนื่องจากปัญหาของผู้รับจ้างพ่น จะมีมาก ก็คือ บางคนไม่ได้เป็นอาชีพหลัก  ก็ให้ใบอนุญาตเป็น
กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 10 ท่าน ใช้ใบอนุญาตเดียวกันได้ แต่ทั้ง 10 ท่าน ที่จะรับจ้างพ่นในกลุ่มนั้น จะต้องผ่านการ
อบรมก่อน ทุกคนต้องผ่านการอบรม ก็มีอยู่ 822 คน ที่เป็นผู้รับจ้างพ่น รวมทั้งหมดมี 55 กลุ่ม ออกไปแล้ว 222 
ฉบับ แล้วมีสารวัตรเกษตรอาสา ที่เป็นผู้นำ หรือเกษตรกรที่เป็นหัวก้าวหน้า ของแต่ละชุมชน ก็จะมารับการอบรม เรื่อง
เกี่ยวกับการใช้สารเคมี ทั้งหมด 240 คน นอกจากนี้ได้ประสานให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือว่าปลัดอบต. ซึ่งได้รับ
มอบหมายโดยตรงในเรื่องของการแก้ไขปัญหา 3 สารนี้ อีกบางส่วนที่จะช่วยสอดส่องดูแล 

/ประธาน....... 
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ประธาน แจ้งว่า :  วันที่  1 มิถุนายน 2563  จะมีการบังคับใช้สารที่ต้องห้าม  ได้ดำเนิน 
อะไรไปแล้วบ้าง 

นางสาวรัชดา  ปรัชเจริญวนิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา  
ชี้แจงว่า : ไดป้ระชาสัมพันธ์  และตรวจเช็คสต๊อกเรื่อย ๆ ณ ตอนนี้ที่เช็คข้อมูลล่าสุดเมื่อวาน วันที่ 10 เป็นข้อมูล
ออนไลน์ ตอนนี้ก็คือมีร้านที่ลงข้อมูลออนไลน์ประมาณ 253 ร้าน  มีพาราควอตอยู่ในสต๊อก 780,000 ลิตร 
โดยประมาณ แล้วก็ไกลโฟเสตอยู่ประมาณ 380,000 ลิตร คลอรไ์พริฟอสอยู่ประมาณ 19,000 ลิตร กับอีก 457 
กิโลกรัม ซึ่งในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 พาราควอตกับคลอรไ์พริฟอสจะถูกห้ามใช้ ส่วนไกลโฟเสตจะอยู่ในช่วงของการ
จำกัดการใช้ ซึ่งได้ทำหนังสือแจ้งร้านที่มีพาราควอตกับคลอรไ์พริฟอสทราบแล้ว 

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

   (11) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
       นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย  เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า : ขอรายงานผลการ

ดำเนินงานดังนี้      
      เป้าหมายอยู่ที่วังน้ำเขียว  เป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 48 แห่ง แบ่งเป็น 4 ประเภท 

 ก็คือ ประเภทที่ 1 สวนเกษตร ไร่นา แล้วก็เลี้ยงสัตว์ ประเภทที่ 2 คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภทที่ 3 คือที่พัก 
ที่มีสวนเกษตร และไร่ ฟาร์ม และประเภทที่ 4 แหล่งเรียนรู้การเกษตร ในส่วนของวิธีการที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้ เรา
กำลังดำเนินการแต่ยังไม่จบ ก็จะมีเรื่องของการจัดเวที การให้ความรู้อะไรต่าง  ๆ ซึ่งในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรของวังน้ำเขียว เขามีทุนเดิมอยู่แล้ว ทุนเดิมก็คือดินฟ้าอากาศ ที่เหมาะสม แล้วก็ในส่วนของการเข้ามาดำเนินการ
ตรงนี้ เป็นการปรับเข้าสู่ระบบ แต่เดิมการท่องเที่ยวของวังน้ำเขียว คือต่างคนต่างทำ คนนี้ก็ทำเรื่องหนึ่ง คนนี้ก็ทำเรื่อง
หนึ่ง กระจัดกระจายกันไปเรื่อย ๆ เมื่อเรานำโครงการนี้เข้ามา มันก็จะเป็นการบูรณาการ เป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย
เกิดขึ้น เป็นที่น่าดีใจว่าผลลัพธ์ที่มันออกมา จากการที่เขาเคยทำแต่ละคน  เขามารวมกันเป็นเครือข่าย จาการที่นำเขา
มาประชุมอบรม เขาเกิดองค์ความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยน และนำองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน มาพัฒนา ทำให้
กลุ่มเข้มแข็งขึน้เรื่อย จนขณะนี้สามารถท่ีจะกำหนดวางแผนเส้นทาง 48 แหล่ง เชื่อมโยงกันทำให้สามารถไปได้ทุกจุด แ 
ในส่วนที่จะพัฒนาต่อไปคือเรื่องประชาสัมพันธ์ ทำหลายช่องทาง เกษตรจังหวัดเองประชาสัมพันธ์ทุกสัปดาห์ในส่วนของ 
วิทยุกระจายเสียง แล้วก็ประชาสัมพันธ์ในส่วนของสื่อต่าง ผลกระทบที่เกิดขึ้นขณะนี้ ชัดเจนที่สุดคือรายได้ ขณะนี้
เกษตรกรรายได้ลดลง เนื่องจาก   Covid-19 เข้ามา ทำให้เกษตรกร ผู้ที่จะมาท่องเที่ยวลดลง ต่ำกว่า 50% แต่อย่างไร
ก็ตามยังไม่หยุดที่จะพัฒนาตรงนี้ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในโอกาสต่อไปคิดว่า แหล่งท่องเที่ยวทั้ง 48 จะมีความ
เหมาะสม แล้วกจ็ะพัฒนาให้ตรงกับความต้องการของผู้ที่จะไปท่องเที่ยว มีที่พัก มีอาหาร พร้อม  

ประธาน แจ้งว่า : ฝากในเรื่องของความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจ หากสามารถที่จะไปประเมิน
รายได ้คำว่าประเมินรายได้ มี 2 มิติ มิติที่หนึ่งก็คือรายได้เชิงท่องเที่ยว กับอีกมิติหนึ่งคือรายได้เชิงเกษตร ในมิติของ
เกษตรที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบนี้ ถ้าแต่ละแหล่งเสามารถมีข้อมูลเรื่องรายได้ จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของรัฐบาล
ที่จะพัฒนาแหล่งอื่นต่อไป 

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

   (12) แผนการผลิตข้าวครบวงจร 
             นางเนตรนภา  หัตถ์ฐาปนวัฒน์  แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 
ชี้แจงว่า : ขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้ 
 

/การดำเนิน.... 



-18- 
    

       การดำเนินงาน ในรอบปีการผลิต 2562/2563 มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผู้ปลูก
ข้าว จำนวน 245,224 ครัวเรือน พ้ืนที่ 3,564,757 ไร่ ซึ่งมากกว่าพ้ืนที่ส่งเสริมที่ทางกระทรวงเกษตรฯ ประกาศมา 
แต่ได้มีการประสบปัญหาภัยธรรมชาติของจังหวัดนครราชสีมา ทั้งสิ้น 1 ,248,005 ไร่ มีพื้นที่เก็บเกี่ยวคงเหลืออยู่ที่ 
2,259,447 ไร่ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีผลผลิตที่ อยู่ในจังหวัดประมาณ 800,000 ตัน และในจังหวัดนครราชสีมา ก็จะ
มีแหล่งรับซื้อข้าว ที่เป็น โรงสีขนาดใหญ่ 7 แห่ง ขนาดกลาง 18 แห่ง ขนาดเล็ก 26 แห่ง และมีท่าข้าวอีก 63 แห่ง 
รวมกันแล้วมีอัตราความจุคลังและความสามารถในการดำเนินการด้านข้าว อยู่ที่ประมาณมากกว่ า 500,000 ตัน ใน
จำนวนนี้จึงสามารถรองรับผลผลิตข้าวที่ได้ในจังหวัดนครราชสีมาได้ทั้งหมด ในส่วนของการดำเนินการ ในด้านของการ
ผลิต  แบ่งเป็นด้านการผลิตและด้านการตลาด ในส่วนของการจัดการปัจจัยการผลิต จังหวัดนครราชสีมามีการผลิต
เมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ในฤดูฝนปี 2562 ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ แบ่ง
ออกเป็นขา้วขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 2,200 ตัน ข้าวชัยนาท 1 จำนวน 473 ตัน ในด้านของการพัฒนา ชาวนาได้
มีการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ด้านข้าว 

ประธาน  แจ้งว่า : เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตเพียงพอหรอืไม่ 
นางเนตรนภา  หัตถ์ฐาปนวัฒน์ แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา  

ชี้แจงว่า : ไม่เพียงพอ ถ้าเทียบจากเป้าหมายการผลิตของตัวศูนย์เอง ที่ได้รับเป้าหมายจากกรมการข้าว ผลิตได้ 70% 
แต่ถ้าเทียบจากความต้องการของจังหวัด จากพื้นที่ที่เรามี จังหวัดเรามีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ประมาณ 50,000 
ตันต่อปี   ผลิตได้ก็ส่งให้ศูนย์ข้าวชุมชน ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่ศูนย์ฯสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ แต่ว่ายังติดปัญหาในเรื่อง
ที่ว่าเมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์ข้าวชุมชนผลิตได้ ยังไม่ได้มาตรฐาน 100%  มีศูนย์ข้าวชุมชนที่ผลิตเมล็ดพันธุ์แล้วจากจำนวนที่
ทางศูนย์ได้สุ่มตรวจสอบก็จะผ่านมาตรฐานและอยู่ในการรวบรวมของผู้ประกอบการภาคเอกชน อี กประมาณ 200 
กว่าตัน 

ประธาน แจ้งว่า : ทางศูนย์ฯ ต้องตรวจสอบความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวในแต่ละชั้นว่ามี
เท่าไร แล้วผลิตได้เท่าไหร่  เนื่องจากมีเมล็ดพันธุ์หลายชั้น มีชั้นเมล็ดพันธุ์หลัก เมล็ดพันธุ์ขยาย เมล็ดพันธุ์จำหน่าย แล้ว
ในแต่ละชั้นส่งไปพอเพียงไหมกับความต้องการเกษตรกรหรือเปล่า ต้องมีข้อมูลว่าเกษตรกรมีความต้องการพันธุ์ข้าวใน
แต่ละชั้นเท่าไหร่  เพื่อจะได้นำมาวางแผนการผลิตได้  
    นางเนตรนภา  หัตถ์ฐาปนวัฒน์ แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 
ชี้แจงว่า : ด้วยศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเองไม่สามารถดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ทั้งหมด 
แตเ่ราก็จะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรทำเมล็ดพันธุ์ในรูปแบบอ่ืน เช่น มีศูนย์ข้าวชุมชน วิสาหกิจชุมชน แล้วก็ให้เกษตรกร
นาแปลงใหญ่ ที่ทำเมล็ดพันธุ์ ที ่เป็นส่วนไข่แดง แล้วก็มีธนาคารเมล็ดพันธุ์ แล้วเราก็มีการส่งเสริมผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน  แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ทางกรมการข้าว พยายามจะผลักดันให้ทางศูนย์ข้าวชุมชนเพิ่มศักยภาพของศูนย์ข้าว
ชุมชน เช่น ปีนี้เริ่มคุยกัน 1 ศูนย์ข้าวชุมชน 100 ตัน ที่พยายามจะให้เขาทำให้ได้ 

ประธาน แจ้งว่า :  ผลงาน จะต้องตอบว่า ตอนนี้ทำได้เท่าไร ที่ทำมา ความต้องการเท่าไร 
แล้วจากข้อจำกัด ตอนนี้ทำทั้งหมดได้เท่าไร แล้วก็มีแผนจะขยายศูนย์ข้าวชุมชนอย่างไร ก็ต้องบอกอย่างนี้ ว่าสิ่งที่เราทำ
ได้มันไปถึงไหน ตอนนี้มองภาพรวมไม่ออก ว่าตกลงแล้ว ตอนนี้เราทำไปได้ 5% หรือ 95%  มันมองไม่ออก ก็ขอให้พูด
ในเชิงของผลลัพธ์  ไปหาตัวเลขมา ขอฝากเรื่องนี้ด้วย 
    นางเนตรนภา  หัตถ์ฐาปนวัฒน์ แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา 
ชี้แจงว่า : ยังเหลือในส่วนของ โครงการรักษาระดับและปริมาณคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปี 2563 ซึ ่งในจังหวัด
นครราชสีมา มีเกษตรกรที่แจ้งขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 134,342 ครัวเรือน พ้ืนที่ 930,649.72 ไร่  
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ต้องการเมล็ดพันธุ์สนับสนุน 9,304.312 ตัน ซึ่งทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวได้มีการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติมจาก
เกษตรกรนาแปลงใหญ่  ศูนย์ข้าวชุมชนและผู้ประกอบการในจังหวัดเพ่ิมอีก 1,200 ตัน ซึ่งตรงนี้ยังไม่เพียงพอกับความ
ต้องการที่จะต้องใช้ ทางกรมการข้าว จะจัดสรรเมล็ดพันธุ์ จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอื่น  ๆ หรือจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่ประสบ
ปัญหาเรื่องภัยแล้ง มาสนับสนุน ซึ่งจะเริ่มจ่ายเมล็ดพันธุ์ช่วงเดือนเมษายน แล้วก็ในส่วนของประกันภัยพืชผล ในปี 
2562 มีเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น 44,231 ราย ทางธกส.ได้จ่ายเงินชดเชย เรียบร้อยแล้ว จำนวน 527 ล้าน
บาท ในส่วนของการชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด ผ่านโครงการชะลอขายข้าวเปลือกนาปี ฤดูฝนปี 2562 มีเกษตรกรที่
จำนำยุ้งฉางทั้งสิ้น 28,602 ราย ธกส. ก็จ่ายเงินสนับสนุน เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น จังหวัด
นครราชสีมาก็คือ ประสบภัยแล้งค่อนข้างมาก จากพื้นที ่เสียหายที่เกิดขึ ้น ก็จะมีข้าวที ่หายออกไปจา กจังหวัด 
400,000 ตัน ซึ่งทางผู้ประกอบการก็ต้องหาข้าวจากจังหวัดใกล้เคียงเข้ามาดำเนินการ แล้วก็ในส่วนของโครงการนา
แปลงใหญ่ก็จะเกิดปัญหา บางกลุ่มเกษตรกรยังไม่มีความเข้มแข็ง แล้วก็ในเรื่องของ MOU คือช่วงแรกที่นำเสนอว่า
ผู้ประกอบการยังไม่ซื้อเกษตรกร ก็คือจะมีเรื่องของทางเกษตรกรเองก็ยังไม่มีความพร้อมที่จะรวบรวมผลผลิตของตัวเอง
ส่งให้ผู้ประกอบการ เท่าที่สอบถามมาก็คือ เกษตรกรบอกว่า เนื่องจากว่าเรามีผู้ ประกอบการเพียง 2 รายที่ทำ MOU 
ระยะทางท่ีเกษตรกรจะต้องส่งสินค้า ค่อนข้างไกล ก็เลยเลือกท่ีจะไม่ส่ง  

ประธาน แจ้งว่า :  ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องเรียนรู้ และพยายามเข้าใจปัญหาต่าง ๆ ที่จะ
เกิด  เพ่ือเตรียมรับกับปัญหาที่จะเกิด และให้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว หาข้อมูลการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในแต่ละชั้นว่าผลิตได้
เท่าไหร่ ปริมาณความต้องข้าวในแต่ละชั้นเท่าไร วางแผนการผลิตอย่างไร  

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

    นายภูดิท  ภัทรกุลเชฎฐ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า :                  
การรายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ 
ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั ้ง 12 โครงการ ก็ครบแล้ว ต่อไปเป็นการรายงานการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของ                 
ส่วนราชการ 

3.2 การตรวจติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
(1) สถานการณ์มันสำปะหลัง 

          ประธาน แจ้งว่า :  ขอให้รายงานผลการดำเนินงานเรื่องสถานการณ์ใบด่างเรื่องเดียว 
          นายวรกร  เปรื่องค้า  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ   

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า : ขอรายงานสถานการณ์ไวรัสใบด่างในมันสำปะหลัง ดังนี้ 
          สถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลังของจังหวัดนครราชสีมา พบตั ้งแต่เด ือน

พฤษภาคม 2562 ณ ปัจจุบันคือ 20 อำเภอ พ้ืนที่สะสมคือ 11,141 ไร่ และทำลายไปแล้ว 8,457 ไร่ ซึ่งเมื่อจังหวัด
ได้รับโครงการป้องกันกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ขณะนี้ พื้นที่ชดเชย ซึ่งทำลายก่อนโครงการ ทั้งหมด 7 อำเภอ 
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลังจังหวัดได้อนุมัติการชดเชยไปแล้ว 659 ไร่ เกษตรกร 84 ราย 
เป็นเงิน 1,978,041 บาท ขณะนี้ส่งเรื่องไปที่สำนักงบฯ รอการอนุมัติชดเชยเกษตรกร ส่วนในเรื่องของการอนุมัติ     
ซึ่งคณะทำงานอำเภอ ได้อนุมัติไปแล้วทั้งหมด 8 อำเภอ 2,684 ไร่ เกษตรกร 231 ราย งบทำลาย 5,798,466 บาท  
เรื่องส่งไปที่กรมส่งเสริมการเกษตร รอการอนุมัติจากสำนักงบฯ  และช่วงนี้  คือ มันสำปะหลังอายุ 5 เดือน ถึงเก็บเกี่ยว 
เกษตรกรก็รองบที่จะทำลาย บางส่วนสำนักงานเกษตรจังหวัดแจ้งทางสำนักงานเกษตรอำเภอแจ้งให้ผู้ที่จะมารับจ้างมา
ดำเนินการเป็นบางส่วนแล้ว 
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  นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย  เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า : 
สถานการณ์ในภาพรวม จากการที่ระบาด 20 อำเภอ ขณะนี้เหลือ 8 อำเภอ  20 อำเภอเป็นพื้นที่ 11 ,141.500 ไร่ 
เราสามารถดำเนินการ บริหารจัดการลงไป เหลือ 8 อำเภอ เหลือพื้นที่จริงประมาณ 2 ,684.475 ไร่  ในจำนวนนี้อยู่
ในระหว่างการรอทำลาย ไดส้่งเรื่องไปถึงสำนักงบฯ เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินชดเชย แล้วก็ค่าทำลาย ขณะนี้ใน
แปลงที่รอทำลาย เราได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรมีการฉีดพ่นสารเคมี รองรับไว้ก่อน  สิ่งหนึ่งที่ดำเนินการ
อย่างต่อเนื่องมาตลอด ก็คือการบูรณาการ จึงอยากนำเรียนท่านว่า ในหน่วยงานที่ไปบูรณาการกันในพื้นที่ ทั้งสมาคม
มันสำปะหลังในภาคเอกชน ส่วนราชการมีท้ังกรมวิชาการเกษตร ทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร ทำต่อเนื่องจนมาลดพ้ืนที่ลง 
นโยบายส่วนหนึ่งที่นำมาดำเนินการก็คือ การขนย้ายท่อนพันธุ์  การขนย้ายท่อนพันธุ์เราใช้กฎระเบียบของพาณิชย์ เป็น
จังหวัดแรกที่ทำออกมา 3 ฉบับ ฉบับแรกควบคุมเฉพาะพ้ืนที่เป็น พอระยะหนึ่งบอกว่า ไม่ได้ ต้องเอาทั้งหมด เพราะ
เดี๋ยวเขาจะไปแอบอ้างมาจากพ้ืนที่ไม่เป็น จึงประกาศฉบับที่ 2 คือครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ฉบับที่ 3 คือเดิมฉบับที่ 2 ตรวจ
แปลง 15 วัน คอยดูว่าถ้าพ่อค้าจะมารับซื้อ เกษตรจะต้องไปตรวจแปลงก่อน แล้วก็ให้เวลา 15 วัน แต่เขาบอกไม่ทัน
การแล้วตอนนี้ มีการตัดกันเยอะ เอาเป็นไม่ต้องกำหนด 15 วัน ฉบับที่ 3 คืออยู่ที่ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เราใช้วิธีการ
ตรวจวิเคราะห์ในแปลง แปลงไหนไม่เป็น ก็สามารถอนุมัติที่จะให้มีการขนย้ายได้ ขณะนี้หลายจังหวัดดำเนินการไป
พร้อม ๆ กัน ก็คิดว่าปัญหาเรื่องการขนย้าย ก็จะทำให้เบาบางลง  สิ่งที่น่ากลัวน่าเป็นห่วง ปีนี้มีการระบาดโดย 2 ทาง 
คือแมลงหวี่ขาว กับทางเรื่องของท่อนพันธุ์ ที่ติดมากับโรค  ฤดูต่อไปนี้ที่น่าเป็นห่วงคือ มันติดไปกับคน คือคนพาไป คน
พาไปก็คือการลักลอบขนย้าย อันที่ 2 ก็คือมันจะเกิดการแพร่ระบาดจากท่อนพันธุ์มากขึ้น เพราะเราก็ไม่สามารถ
ควบคุมได้ทั้งหมด มีการเล็ดลอดออกไปตามถนนหนทาง ซอยเล็กซอยน้อยต่าง ๆ จนไปถึงหลายจังหวัด อันนี้เป็นสิ่งที่
น่าห่วง ก็อยากจะประชาสัมพันธ์ว่าปีนี้ยังไงก็ต้องดูแล ในส่วนของในพ้ืนที่ เราก็พยายามตรวจสอบ จะมีตัวอย่างอยู่ที่ อ.
หนองบุญมาก เรียกว่าหนองบุญมากโมเดล 
                       ประธาน  แจ้งว่า : จำนวน  2,684.475 ไร่ที่ว่า ที่ว่ารอทำลาย ตอนนี้ก็คือว่ารอ
เขาอนุมัติมา แล้วก็ทำลายใช่ไหม 
                       นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย  เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
ชีแ้จงว่า : อยู่ระหว่างการรออนุมัติทำลาย ซึ่งคงเหลืออยู่ประมาณ 2,684.475 ไร่  แต่ยังไงก็ตาม เราก็ให้ชาวบ้านได้
ฉีดสารเคมีไว้ ควบคุมไว้ก่อน    
             ประธาน แจ้งว่า :   ฝากอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือเปลี่ยนพันธุ์มันสำปะหลัง 89 เพราะเป็น
พันธุ์ทีอ่่อนไม่ต้านโรค 

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

           (2) การทำการเกษตรอัจฉริยะ 
                                             นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย  เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า : ขอรายงานว่า  
เกษตรอัจฉริยะ ดำเนินการที่แปลงใหญ่พืชผัก ที่วังน้ำเขียว ซึ่งเป็นการใช้ระบบน้ำไปดำเนินการ ซึ่งได้รับการสนับสนุน
จากภาคเอกชน ในการทำระบบน้ำในโรงเรือน 
                                          ประธาน แจ้งว่า :  เรื่องเกษตรอัจฉริยะ ต้องเรียนท่านที่ปรึกษาด้วยว่า ตอนนี้อยู่
ในช่วงการพยายามให้ทางพื้นที่เก็บข้อมูลว่า ในจังหวัดตนเองมีการนำนวัตกรรมเหล่านี้มาใช้อย่างไรบ้าง  ให้เก็บข้อมูล
ไว้ก่อน ในระดับนี้ ซึ่งแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกัน แล้วระดับเทคโนโลยีก็ไม่เหมือนกัน  การเก็บข้อมูลไว้ก่อนเพื่อที่จะได้รู้
สถานภาพว่าประเทศไทยเรามีที่ไหน ทำอะไรยังไงบ้าง  ในส่วนที่ท่านเกษตรจังหวัดรายงานเป็นเรื่องของการใช้ระบบน้ำ
ในโรงเรือน แล้วก็มีระบบควบคุม 
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               นายอาคม  หาญสงคราม ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านวิชาการ 
ชี้แจงว่า : ได้สอบถามว่า จากการที่ท่านผู้ตรวจไปดูพื้นที่ต่าง ๆ ในเรื่องเกษตรอัจฉริยะ คิดว่าพ้ืนที่ในเขตตรวจที่ไหนดี
ที่สุด 
             ประธาน แจ้งว่า : มันไม่มีอะไรที่เป็นดีที่สุด แต่ว่ามันจะมีว่า ที่ไหนพร้อมเรื่องอะไร  
แต่ตอนนี้ท่านเกษตรจังหวัดนำเสนอเป็นเรื่องของการปลูกผักในโรงเรือน มีการควบคุมสภาพอากาศ ทั้งเรื่องของค่า
ความเป็นกรดเป็นด่าง การให้น้ำให้ปุ๋ยอัตโนมัติต่าง ๆ  ก็คงจะเป็นตัวอย่าง แต่ถามว่าจะดีที่สุดหรือไม่ ก็คงจะบอกไม่ได้
ว่าดีที่สุดหรือไม่  ประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ แล้วก็ประหยัดแรงงาน แล้วก็ประหยัดค่าน้ำด้วย แล้ว
ก็สามารถเพิ่มรอบการผลิต จาก 6 รอบ เป็น 8 รอบ แล้วก็ลดการใช้ปุ๋ย 20% อันนี้เป็นผลจากการนำเรื่องของ IT               
มาใช้  

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

     (3) สถานการณ์การผลิตพืชสมุนไพร 
                                       นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย  เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า : ขอรายงานผลการ
ดำเนินการดังนี้ 
                  พืชสมุนไพรที่ดำเนินการอยู่ที่วังน้ำเขียว มีเกษตรกร 30 ราย ในส่วนนี้สามารถที่
จะปลูกและได้ผลลัพธ์ที่ออกมาคือ เขาสามารถท่ีจะส่งผลผลิตไปทางเครือข่าย ก็คืออภัยภูเบศร เพ่ือจะนำไปแปรรูป ซึ่ง
สร้างรายได้ให้เกษตรกร ก็คือที่ผ่านมีรายได้ไม่น้อยกว่าเงิน 500,000 บาท เป็นข้อมูลเดิมในปี 2562  ส่วนในปี 
2563 ก็จะมีการดำเนินการต่อเนื่องไป ซึ่งยังไม่มีผลลัพธ์   
    ประธานแจ้งว่า : เรื่องสมุนไพรก็เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญอีก
เรื่องหนึ่ง 

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

    นายภูดิท  ภัทรกุลเชฎฐ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา แจ้งว่า : เรื่อง
ต่อไปเป็นเรื่องการรายงานผลดความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ขอเชิญสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 
    นางอิศราภรณ์ ชัยกุณา แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 
ชี้แจงว่า : ขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้   

เรื่องแผนบูรณาการหรือแผนภาค ของระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 มีจำนวน 
8 โครงการ  ดำเนินการในพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมา  4 โครงการ โครงการแรกเป็นของกรมชลประทาน เป็นเรื่อง
ของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการที่ 2  การเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อ
และโคนมคุณภาพสูง ทั้ง 2 โครงการยังไม่ได้รับงบประมาณ  โครงการที่ 3 โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิต
สินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพ้ืนที่ ก็คือเน้นไปที่ไม้ดอกไม้ประดับ โครงการที่ 4 เป็นของกรมหม่อนไหม 
คือโครงการยกระดับหม่อนไหมและฝ้ายแบบครบวงจร  ตอนนี้มีการขับเคลื่อนไปแล้ว 2 โครงการ  ก็คือโครงการของ
กรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการของกรมหม่อนไหม  ซึ่งรายละเอียดของโครงการที่ดำเนินการไป หน่วยงานที่รับ
ฟิดชอบจะนำเสนอในท่ีประชุม 
 
 

/นายดนัย...... 
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   นายดนัย  ตรวจงูเหลือม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  สำนักงานเกษตร
จังหวัด ชีแ้จงว่า : รายงานดังนี้ 

โครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนผลิตสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าชนิดใหม่ตามศักยภาพพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม้ดอกไม้ประดับ มีการจัดเวทีชุมชน การถ่ายทอดความรู้ และแปลงเ รียนรู้ไม้ดอก ซึ่ง
ดำเนินการอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกร 20 ราย ซึ่งได้ทำการจัดทำแปลงเรียนรู้ จำนวน 3 แปลง 
อยู่ที่ ตำบลบัวใหญ่ 2 แปลง และตำบลโนนทองหลาง 1 แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

 นางชุติกาญจน์  รัชตะปิติ ผู้อำนวยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา แจ้งว่า : 
เนื่องจากว่าเป็นโครงการยกระดับผ้าทอภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่สากล ศูนย์หม่อนไหมนครราชสีมา ได้เลือกพ้ืนที่ของ
เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรม (ไหมขาว) เพื่อส่งเสริมเรื่องของหม่อน  เนื่องจากว่าเป็นอาหารชนิดเดียว
ของหนอนไหม โดยส่งเสริมในเรื่องของหม่อนทั้งหมด 500 ไร่ เป็นหม่อนพันธุ์สกลนคร ซึ่งเสริมในยุทธศาสตร์ของภาค
ในเรื่องอุตสาหกรรมการผลิต แล้วก็จะมีเรื ่องของผลลัพธ์ที่กลับมา ก็คือการขยายการผลิต คือเกษตรกรได้หม่อน
มาตรฐานผลผลิตต่อไร่สูง ต้นหม่อนพันธุ์ดี ผลลัพธ์ที่ได้คือได้รังไหมอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ ได้เปอร์เซ็นต์เปลือกรังมาก
ขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีเส้นไหมเข้าสู่กระบวนการผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพมากข้ึน สามารถพัฒนาต่อยอด ในเรื่อง
ของอินทรีย์และ GAP ได้ หลังจากนั้น  ก่อนที่จะเป็นผืนผ้าไหมตามคำขวัญของจังหวัดนครราชสีมา เมืองหญิงกล้า ผ้า
ไหมดี หมี่โคราช จะเน้นในกลุ่มที่สามารถะต่อยอดในการทำผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานของสมเด็จพระพันปี   มีการ
อบรมในเรื่องของการผลิต วัตถุดิบ ที่ก่อนจะเป็นผืนผ้า ต้องดูเส้นไหม ส่วนในเรื่องของการอบรม จะเป็นเรื่องการฟอก
ย้อมสีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย 400,000 ต้น  ชำไปแล้ว 300,000 ต้น  หน่วยงานดำเนินการเอง  
เหตุที่ไม่สามารถทำให้ครบตามเป้าหมายได้เพราะว่าสภาวะแห้งแล้ง  ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วจะส่งมอบให้เกษตรกรปลูก
ในฤดูฝนที่จะถึง  เป้าหมาย 500 ไร่ 400,000 ต้น ซึ่งจะใช้เวลาปลูก 6 เดือน ที่จะนำมาเลี้ยงไหมรุ่นแรกได้ 

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

3.4  การป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่ไม้ผลเสี่ยงขาดแคลนน้ำ  
 นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย  เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า : ขอรายงานผลการ

ดำเนินการดังนี้ 
                                     จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ไม้ผลประสบภัยแล้ง 55 ราย ซึง่อยู่ในกระบวนการช่วยเหลือ
ในภัยพิบัตเิรียบร้อยแล้ว  

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

3.5  การเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือวัสดุทางการเกษตร 
                                   นายภูดิท  ภัทรกุลเชฎฐ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า  :              
ขอรายงานผลการดำเนินงานดังนี้  

        หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ได้มีการบูรณาการร่วมกัน โดยในพื้นท่ีแต่ละอำเภอ 
มีการจัดตั้งทีมลงไปรณรงค์  ซึ่งนโยบายนี้สอดคล้องกับจังหวัด คือ จังหวัดมีแนวทางการดำเนินงาน โดยการเข้มงวด
เกษตรกรในพ้ืนที่เรื่องการงดเผา  ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ก็เริ่มดำเนินการโดยมีการ 
เข้มงวดเกษตรกรพื้นที่ มีการเผา มีการให้รางวัล ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้รางวัล แล้วก็ประกาศ ปภ. ห้ามมีการเผา  

/เพ่ือลด...... 
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เพ่ือลด PM2.5 สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร โดยดำเนินการในพื้นที่  
3 อำเภอ คือ บัวใหญ่ โนนสูง และพิมาย และส่งเสริมการผลิต ใช้ปุ๋ยอินทรีย์  ผลการดำเนินงาน มีการจับกุมเกษตรกร
ทั้งหมด 4 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ 3 ราย และคดีสิ้นสุดแล้ว 1 ราย ก็คือจำคุก 15 วัน ปรับ 1,000 บาท และ 
กิจกรรมไถรณรงค์ภาวะโลกร้อน ของสถานีพัฒนาที่ดิน  การงดเผาฟาง และผลสัมฤทธิ์ก็คือ จากการที่ผู้ว่ าราชการ
จังหวัดให้ความสำคัญ  มีการให้รางวัลนำจับกับผู้ที่แจ้งเบาะแสของผู้ที่เผาได้ เกิดการตื่นตัว ชวนประชาชนงดเผาทั้ง
จังหวัด 
   นายประเสริฐ  ป้ำกระโทก ที ่ปรึกษาผู ้ตรวจราชกรภาคประชาชน ด้านสิ ่งแวดล้อม       
ชี้แจงว่า : เรื ่องการเผา เศษวัสดุทางการเกษตร  ส่วนมากก็จะเป็นการเผาฟาง แล้วก็เผาอ้อย จริง ๆ ก็ห่วงตัวนี้ 
เพราะว่าอากาศมันร้อน แล้วก็ PM2.5  ถึงแม้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัด จะให้รางวัลนำจับ คนไหนที่แจ้งเบาะแส 
5,000 บาท รวมทั้งได้ออกประกาศเรื่องความผิดถ้าเกิดมีการเผา ทั้งเป็นค่าปรับ ทั้งเป็นอาญาด้วย แต่ก็ยังมีการเผาอยู่ 
โดยเฉพาะอ้อย ก็ยังมีการเผาอยู่ ถึงแม้ว่าว่าคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล ได้แจ้งว่า หากมีเกษตรกรรายไหนที่เผาก็จะ
ตัดเงินตันละ 30 บาท เอาไปชดเชยให้รายที่ไม่ตัด  เรื่องนี้ ชาวบ้านบางคนไม่ทราบ ฝากหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ ที่
มีเจ้าหน้าที่ทำงานระดับหมู่บ้านตำบล ช่วยๆ ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่ง 

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 

3.6 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน/โครงการที่มีความสำคัญและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เกษตรกร 
                                  นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย  เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า : ขอรายงานผลการ
ดำเนินการดังนี้ 

 เรื่องของเกษตรอินทรีย์  ในโมเดลของโคราช  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีนโยบายที่จะทำ
เกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดนครราชสีมา ประเด็นนี้เราต้องการที่จะให้เกษตรกรที่เขาทำอินทรีย์อยู่แล้ว ได้มีการตรวจ
รับรอง เราเรียกว่ามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐาน หรือว่า KOS คือ Korat Organic Standard เพื่อให้เกษตรกร
ได้รับการรับรองโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในโมเดลตรงนี้เราดำเนินการในส่วนของกลุ่มที่ผ่านการอบรมแล้ว ไปต่อยอด 
ต่อยอดจากกลุ่มท่ีผ่านการอบรมโดยที่ไม่ต้องอบรมใหม่ ก็คือเมื่อมีการรวมกลุ่มเกษตรกรแล้ว ก็ให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีใน 
เรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์ เสร็จแล้วก็จะมีการตรวจรับรอง พัฒนาคุณภาพ กำหนดสินค้ามาตรฐานต่าง ๆ สุดท้าย 
คือสินค้าที่ออกมา จะได้รับแบรนด์ของโคราช เราจะทำแบรนด์ขึ้นมาเป็นโคราช ก็คือ KOS ซึ่งอันนี้เรากำหนดที่จะทำ 
ภายใต้แนวคิด “เกษตรอินทรีย์ 5 นาที วิถีโคราช” อยากให้กระตุ้นเกษตรกร คือ ไม่ต้องทำอะไรมาก ทำ 5 ข้อนี้จบ ก็
คือพันธุ์ดี ดินดี น้ำดี จัดการดี คนดี ถ้าคนดี ข้อสุดท้ายสำคัญคือ  ถ้าเขาซื่อสัตย์ ทำการเกษตรด้วยใจรัก แล้วก็
รับผิดชอบต่อส่วนรวม อินทรีย์ก็คืออินทรีย์ ไม่ใช่หลอกลวง หรือปลอมแปลง มันก็จะทำให้เกษตรอินทรีย์นั้น สามารถที่
จะดำเนินการได้ ภายใต้เงื่อนไขคือ ต้องใช้พันธุ์ดี ก็คือพันธุ์ที่ไม่มีสารเคมี ผลิตเองได้ก็ผลิต ดินดีก็คือปรับปรุงดินให้มี
คุณภาพ น้ำดีคือน้ำสะอาด จัดการดีอันนี้สำคัญคืองดการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีทั้งหมด คือใช้หลักการตรงนี้ครับ ส่วน
แผนการดำเนินงานที่จะทำขึ้น ไดไ้ปถอดองค์ความรู้มาจากบริษัทที่อำเภอวังน้ำเขียว  ขั้นตอนที่ 1 ถึงข้ันตอนที่ 11 จะ
เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนมากในการทำเกษตรอินทรีย์  เกษตรกรดูตรงนี้  ก็สามารถทำตามหัวข้อที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 จนจบ
ได้  อันนี้คือองค์ความรู้ ในการทำหรือกระบวนการทำเกษตรอินทรีย์ของโคราชที่ไปถอดองค์ความรู้มา ซ่ึงจะได้
ดำเนินการในเป้าหมาย 100 ราย เรามีขั้นตอนการดำเนินงานก็คือ เราดูที่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ต้นทางก็คือ 
ตอนนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเกษตรอินทรีย์ขั้นพ้ืนฐาน แล้วก็จัดทำแบบตรวจรับรอง ไดเ้ชิญทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กรมวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน กรมข้าว กรมอะไรต่าง ๆ มาทำแบบตรวจรับรองเป็น KOS ได้ 11 ข้อ ดำเนินการแล้ว  

/ในส่วน...... 
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การตรวจใบรับรอง เสร็จแล้วก็กำหนดเป้าหมาย ซึ่งขณะนี้เรามีเป้าหมายแล้ว 100 ราย ที่วังน้ำเขียว 50 ราย ปักธงชัย 
50 ราย มีการประชาสัมพันธ์และจะสร้างการรับรู้เกษตรกร ในปีนีเ้กษตรกรจะต้องมีการปฏิบัติในเป้าหมาย 100 ราย  
และไปตรวจสอบ ตรวจรับรองให้ คาดว่า 100 ราย ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่ออกมา ส่วนกลางทางก็คือ ผลผลิตเกษตรกร
จะต้องได้รับการรับรองที่เราเรียกกันว่า เกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา หรือ KOS คือ Korat Organic 
Standard ตรงนี้  เสร็จแล้วเรื่องการตลาดไม่ต้องห่วง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้เรียนว่า มีห้าง World Trade จะส่งขึ้น
ห้าง อีกส่วนหนึ่งก็คือด้านการตลาดเฉพาะ เราพยายามท่ีจะส่งไปหาเครือข่าย โรงพยาบาล โรงเรียนต่าง สินค้าท่ีออกมา
ก็จะมีหน้าตา มีตรารับรองก็คือ เกษตรอินทรีย์ขั ้นพื้นฐานจังหวัดนครราชสีมา หรือ KOS ในปีนี้น่าจะเห็นผล ซึ่งมี
เป้าหมายแล้ว อยู่ที่ข้ันตอนต้นทาง เรากำลังดำเนินการ  
    ประธาน แจ้งว่า : ฝากการตลาด เรื่อง E-Market อีกอย่าง ที่จะทำให้เปิดโอกาสให้
คนที่เขาสนใจ ที่เขาไว้วางใจ ได้มีโอกาสซื้อ ท่านใดที่อยากฝากประเด็นที่ท่านไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แล้วอยากจะฝาก
ให้แก้ปัญหา เช่น ในระดับของเหนือจังหวัดขึ้นไป หรือระหว่างหน่วยงาน ระหว่างองค์กร  
    นายกังสดาล  สวัสดิ์ชัย  เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ชี้แจงว่า : จากการประชุมใน
วันนี้ การรายงานผลจากหน่วยงานต่าง ๆ ในนามของผู้นำ COO จะนำส่วนนี้ไปปรับปรุงการประชุม COO ครั้งต่อไป               
จะเอาวิธีการรายงาน วิธีการนำเสนอ ไปทบทวน แล้วก็แก้ไขปรับปรุงให้ชัดเจนมากขึ้น พูดเรื่องระบบการรายงาน ระบบ
การจัดเก็บข้อมูลให้ชัดเจน 
    ประธาน แจ้งว่า :  เรื่องที่ต้องเริ่มตั้งแต่แปลงใหญ่  เรามีครูบัญชีอาสาทุกแปลง              
ขอฝากให้มีการทำบญัชี  ยิ่งแปลงใหญ่ที่เป็นวิสาหกิจแล้ว ก็ยิ่งต้องมีคนทำบัญชีที่ชัดเจน ในกิจการของแปลงใหญ่ แล้ว
ถ้าหากยังไม่มีหรือมีแล้ว แต่ยังไม่คล่องอย่างไร ก็ฝากกรมตรวจบัญชี  ทำให้มีครูบัญชี ทำให้มีระบบบัญชี ฝากให้เกษตร
และสหกรณ์จังหวัด ติดตามเรื่องนี้ด้วย เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ  ในการที่เราจะเห็นภาพหรือเห็นผลอย่างไร ถ้าไม่มี
คนทำบัญชี ไม่มีคนประเมิน ก็ไม่สามารถสรุปได้  ก็จะมีแต่ผลการดำเนินงาน แต่ไม่มีผลลัพธ์  การรายงานในครั้งนี้เป็น
เรื่องใหม่ ในการมาตรวจติดตามรอบหน้า ขอเป็นการรายงานผลแบบเน้นผลลัพธ์ 

 มติที่ประชุม     :       รับทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา 14.00 น. 
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